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ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทยที่ยัง
มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ หลาย
คนมีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่บนขอบหน้าผา 
หากเดินไปข้างหน้าอีกเพียงก้าวเดียวก็
พร้อมจะร่วงหล่นลงไปสู่หุบเหวแห่งความ
หายนะ

Horizon ฉบบันีต้ัง้ใจจะสะทอ้นความ
หวังที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็น
ความหวังที่บริสุทธิ์และควรแก่การเผยแพร่ 
เปน็ภาพสะท้อนการเตบิใหญข่องสังคมไทย
ด้วยแรงกายแรงใจของทุกชนชั้น

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดำาร ิสะทอ้นความความเอาพระทยั
ใส่และห่วงใยของในหลวงที่มีต่อพสกนิกร
ในพื้นที่ห่างไกล บนพื้นฐานท่ีว่า แม้สังคม
หนึ่งมีปัญหา แต่สังคมนั้นยังมีศักยภาพที่
จะพัฒนาตนเอง หากได้รับการสนับสนุน
อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการใช้ศาสตร์ 3 
ศาสตร์กับการพัฒนา 6 มิติ

ในอกีมมุหนึง่ ชมุชนตา่งๆ ไมไ่ดท้อด
อาลยักบัปญัหาทีพ่วกเขาประสบ ตรงกนัขา้ม  

“The difference 
between 

stupidity and 
genius is that 
genius has its 

limits.” 

Albert Einstein
(1879-1955)

พวกเขาฝ่าฟันปัญหาโดยอาศัยพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่งของชุมชน นับตั้งแต่ผู้นำาที่มี
วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหารชุมชนที่มุ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวม ชาวบ้านที่ร่วมแรง
ร่วมใจ ตลอดจนการสนับสนุนจากภายนอก
อย่างเหมาะสม

ชุมชนแม่ทายั่งยืน เชียงใหม่ ชุมชน
บา้นเขานอ้ย พิษณโุลก และชมุชนบา้นทา่หนิ  
สงขลา เป็นตัวอย่างท่ีบอกเราว่า ลมหาย
แห่งความหวังยังปรากฏอยู่ในสังคมไทย

กราบขอบพระคณุ ฯพณฯ องคมนตร ี
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ที่กรุณาบอกเล่า
โครงการดีๆ ให้พวกเราได้รับรู้

ขอบคุณ พ่อพัฒน์ ผอ.อำานวย พี่พูล
ทรัพย์ อ.พิสิษฏ์ และ อ.อำานวย ที่ทำาให้ผู้
อา่น Horizon ไดเ้ตม็อิม่กับเรือ่งราวดีๆ  ของ
คนธรรมดา

ชา้อยูไ่ย ไปรูจ้กักบั วทน. เพือ่คนไทย 
“กินอิ่ม นอนอุ่น” กันเถอะ)

สุชาต อุดมโสภกิจ

Editor’s vision
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Horizon ได้รบัเกียรติในการสนทนากับ ฯพณฯ องคมนตร ีศ.นพ.เกษม วฒันชัย  
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 คุณหมอเกษมบอกเราวา่ หัวใจสา คัญท่ีถูกละเลยในภาคเกษตรกรรม
ไทยก็คือการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ นั่นหมายถึง
ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรหรือชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น
 เม่ือพวกเขาเป็นอิสระแล้ว อนาคตของประเทศก็จะสดใสข้ึน ไม่
หม่นหมองเช่นวันนี้
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  รายงานฉบับสมบูรณ์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
 http://www.top100innovators.com

ทอมสัน รอยเตอร์ ประกาศรายช่ือสุดยอด 100 
องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับโลกประจำาปี 2013 เพ่ือเป็น
เกียรติแก่บริษัทและสถาบันท่ัวโลกท่ีให้ความสำาคัญกับ
นวัตกรรมเป็นหัวใจสำาคัญ 

สำาหรับเกณฑ์การคัดเลือกได้พิจารณาจาก 4  
องค์ประกอบหลักคือ จำานวนสิทธิบัตรโดยรวมท้ังหมด 
อัตราความสำาเร็จในการได้รับการจดสิทธิบัตร การเข้าถึง
ผลงานจากท่ัวโลก และการสร้างแรงจูงใจของนวัตกรรม
สิทธิบัตรโดยยึดจากการอ้างอิงผลงานเป็นหลัก  

Increased R&D Spending Results in 
Increased Innovation: ในปีท่ีผ่านมา องค์กรเหล่าน้ีมี
การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนากว่า 223 พันล้านดอลลาร์ 
หรือเทียบเท่ากับสัดส่วนการลงทุนต่อรายได้ประมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีกลุ่ม S&P 500 มีสัดส่วนการลงทุน
ต่อรายได้อยู่ท่ี 2.1 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นท่ีปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่าบริษัทท่ีมีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาสูงมี 
แนวโน้มท่ีจะมีการสร้างผลงานสิทธิบัตรมากข้ึน และนำา
ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามมา

Regional Hot Spot of Innovation: ทวีป
อเมริกาเหนือยังคงเป็นผู้นำาในฐานะภูมิภาคท่ีมีจำานวน
องค์กรท่ีได้รับการจัดอันดับมากท่ีสุดถึง 46 องค์กรใน 
ปีน้ี (ประกอบด้วย 45 องค์กรจากสหรัฐอเมริกา และ 1 
องค์กรจากแคนาดา) รองลงมา ได้แก่ เอเชีย (ติดอันดับถึง 
32 องค์กร ประกอบด้วย 28 องค์กรจากญ่ีปุ่น 3 องค์กร
จากเกาหลีใต้ และ 1 องค์กรจากไต้หวัน) และยุโรปท่ีมี 
จำานวนองค์กรท่ีติดอันดับ 22 แห่ง โดยมีสัดส่วนมาก
ท่ีสุดมาจากฝร่ังเศส (12 องค์กร) และสวิตเซอร์แลนด์ (4 
องค์กร) และนับเป็นอีกคร้ังในปีน้ีท่ีองค์กรจากประเทศจีน 
ไม่ติดอันดับ แม้ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีจำานวนสิทธิบัตร 
โดยรวมสูงท่ีสุดในโลก ท้ังน้ีเป็นเพราะการจดสิทธิบัตร 
ส่วนใหญ่เป็นการจดภายในประเทศ 

Industry Breakout: อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 
และช้ินส่วนไฟฟ้ายังคงเป็นผู้นำาในปี 2013 ด้วยจำานวน
บริษัทท่ีติดอันดับถึง 23 แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี 2012 
และปี 2011 ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ และ 64 เปอร์เซ็นต์  
ตามลำาดับ รองลงมาคืออุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ ติดอันดับถึง 11 องค์กร ตามมาด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์ ติดอันดับท้ังหมด 8 องค์กร  
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว 1 องค์กร โดย Nissan เป็นผู้ติดอันดับ 
รายใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ี  

อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี 
อัตราการเปล่ียนแปลงโดดเด่นท่ีสุดหากพิจารณา 
เปรียบเทียบกับการจัดอันดับคร้ังแรกในปี 2011 ท่ีมีจำานวน 
องค์กรท่ีได้รับการจัดอันดับเพียง 3 องค์กร (เพ่ิมข้ึนถึง 
167 เปอร์เซ็นต์) ตามด้วย อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม ท่ีมีจำานวนองค์กรท่ีติดอันดับเท่ากัน 7 
แห่ง  โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหากพิจารณา
เฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจะพบว่ามีการแข่งขัน
รุนแรงอย่างมากในแง่ของการผลิตสิทธิบัตร ท้ัง Apple, 
Microsoft, Samsung, Google และ BlackBerry โดย
ในปีน้ีถือเป็นปีแรกท่ี BlackBerry ได้รับการจัดอันดับอยู่
ในกลุ่ม 100 องค์กรแห่งนวัตกรรม 

อุตสาหกรรมยาถือเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างน่าจับตามอง โดยในปีน้ีมีจำานวนองค์กร
ท่ีได้รับการจัดอันดับ 3 องค์กร จากเดิมท่ีมีเพียงบริษัท 
Roche แต่เพียงบริษัทเดียวท่ีติดอันดับ โดยบริษัทท่ีติด
อันดับรายใหม่ 2 บริษัท ได้แก่ Abbott Laboratories 
และ Johnson & Johnson 

สุดยอด 100 องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับโลก 
(2013 Top 100 Global Innovators) 
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เกมง่ายๆ ที่เปลี่ยนคนให้รักโลก 

นักวิจัยเปิดตัว
แอพพลิเคชั่นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดาวตก!
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จากการศกึษาวิจยัเป็นเวลา 12 เดอืน พบว่าเกมท่ี
เราเลน่กันในชวีติประจำาวนั สามารถชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้ลน่ 
เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมได้  

กิจกรรมการวจิยัอนันา่สนใจนีร้เิริม่โดย ‘London 
Sustainable Development Commission’ ซึง่เปน็สว่น
หนึ่งของโครงการ London Leaders Programme โดย
ผู้วิจัยตั้งเป้าที่จะนำาเอาเกมมาเป็นเครื่องมือสร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแทนรูปแบบการรณรงค์แบบ
เดิมๆ ที่มักเน้นการกระตุ้น ‘ความรู้สึกผิด’ หรือการ
สื่อสารแบบ ‘ชี้นิ้วบอก’  โดยเกมท่ีใช้นั้นดัดแปลงจาก
เกมง่ายๆ ที่หลายคนคุ้นเคย เช่น บันไดงู

ผลการวิเคราะห์การเล่นเกมของผู้เข้ารับการ
ทดสอบกว่าหลายร้อยคน พบว่าผู้รับการทดสอบแต่ละคน 

สามารถช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ถึงคนละครึ่ง
ตัน ผ่านกิจกรรมง่ายๆ เช่น การเติมน้ำาในกาไม่ให้ล้น 
การใช้เวลาอาบน้ำาสั้นลง เป็นต้น 

นอกจากนี้ เกมยังมีผลกระทบลึกลงไปถึงระดับ
จิตสำานึก โดยหลังจากเล่นเกม ผู้เล่นเกมกว่าครึ่งหน่ึง
ปฏิญาณว่าจะมีส่วนร่วมในการลดการทำากิจกรรมท่ีส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของเกมดังกล่าว
ทำาใหผู้ว้จิยัตัง้เปา้ทีจ่ะพฒันาเกมนีไ้ปเปน็แอพพลเิคชัน่ 
‘free eco-games’ เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในคริสต์มาส
ปี 2013 นี้ และจะผลักดันให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ทั่วประเทศ
อังกฤษต่อไป

นักวิจัยจากเครือข่าย Desert Fireball Network 
แหง่มหาวทิยาลยัเคอรต์นิ ประเทศออสเตรเลยีไดค้ดิคน้
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ชื่อว่า ‘Called Fireballs in 
the Sky’ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วโลก จุดเด่นของแอพ- 
พลเิคชัน่นีก็้คอื มนัสามารถประมวลผลขอ้มลูตน้กำาเนดิ
และแหล่งที่มาในระบบสุริยะของดาวตกได้ โดยแอพ- 
พลิเคช่ันนี้จะสามารถบอกได้ลึกถึงวิถีการโคจรหากมี
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์มากพอ 

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมระดม
ข้อมูลไปสู่เครือข่ายข้อมูลดาวตกนี้ได้ โดยผู้ใช้จะถูก
ขอให้ประเมินตำาแหน่งของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
ดาวตก ดว้ยการชตูำาแหนง่ของโทรศพัท์ไปยงัจดุดงักลา่ว 
และด้วยวิธีนี้ แอพพลิเคช่ันก็จะประมวลผลข้อมูลท่ีได้
จาก accelerometer ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ท่ีสามารถระบุ
องศาความเอียงของโทรศัพท์ นำามาประกอบกับข้อมูล

จาก GPS และเข็มทิศ ก็จะเกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ
สง่ตอ่ใหก้บัทมีวเิคราะหท์ำาการสรปุผลอกีครัง้หนึง่ และ
ผลที่ได้ก็จะถูกรายงานกลับไปที่ผู้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลตอนแรก  

นอกจากนีน้กัวจิยัจากเคอรต์นิยงัไดต้ดิตัง้กลอ้ง
ไว้ในหลายพื้นที่ห่างไกลในออสเตรเลียเพื่อวิเคราะห์
หาแหล่งท่ี ทำานายวงโคจร และคาดการณ์พื้นท่ีท่ีคาด
ว่าวัตถุจากท้องฟ้านั้นจะตกลง ท้ังนี้ ออสเตรเลียมี
สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการค้นหาและศึกษา
อุกกาบาต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และไม่มี
พชืพรรณหรอืหญา้ปกคลมุมากนกั ทำาใหก้ารคน้หาวตัถุ
ที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอุกกาบาตเป็นไปโดยง่าย

02

03
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กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
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spEcial rEport

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีคำ สำ คัญ 2 คำ ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในแวดวง
ของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจมุ่งหาคำ ตอบในการแก้ปัญหาความยากจน
ในระดับโลก ได้แก่ ‘Bottom of the Pyramid (BOP)’ หรือ ‘ประชากรฐานล่างสุดของ
พีรามิด’ และ ‘Inclusive Innovation’ ซึ่งในประเทศไทยใช้คำ ว่า ‘การสร้างนวัตกรรมทั่วถึง’  

อะไรคือนวัตกรรมทั่วถึง 
(Inclusive Innovation)

ศุเรนทร์ ฐปนางกูร

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนวคิดการส่งเสริมนวัตกรรม
เพื่อชุมชนฐานล่างของไทย

: 6



รูปที่ 1 ขอบเขตของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

Inclusive Innovation: 
ตัวอย่างความสำ เร็จ
• The Grameen Village Phone Program: ให้บริการโทรศัพท์ราคาถูกให้กับสุภาพสตรียากจน 

ในชนบท เริ่มในประเทศบังคลาเทศ ช่วยให้คนยากจนติดต่อธุรกิจโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง มี
การประยุกต์ใช้ในประเทศ Uganda และ Rwanda 

• Computer Based Functional Literacy: บริษัทในประเทศอินเดียพัฒนาระบบ Computer Based 
Functional Literacy (CBFL) เพื่อให้คนที่ไม่รู้หนังสือสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้  

• Freeplay Lifeline Radio: ให้บริการวิทยุในระบบ AM/FM/SW1/SW2 สำาหรับชาวชนบทที่ยากจน
ในแอฟริกาใต้ ใช้งานได้ดีในพื้นที่ที่ห่างไกล ชาร์จไฟด้วยระบบโซลาเซลล์    

• Embrace Incubator: ตู้อบทารก พัฒนาโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด   
ในราคาเพียง 25 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 20,000 ดอลลาร์ ของตู้อบที่วางจำาหน่ายในท้องตลาด 
ระบบต้นแบบได้พัฒนาและทดลองใช้ในประเทศเนปาล

• Life Straw: พัฒนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อกรองน้ำาดื่ม สามารถกำาจัดแบคทีเรียได้ถึง 90.99 
เปอร์เซ็นต์ และเชื้อไวรัส 98 เปอร์เซ็นต์ กรองน้ำาดื่มได้ 700 ลิตรในราคา 3 ดอลลาร์

• Bamboo Treadle Pump: เครื่องสูบน้ำาใช้แรงคน ออกแบบโดย Gunnar Barnes (Bangladesh) 
และ International Development Enterprises (Nepal) ในปี 2010 จำาหน่ายได้มากกกว่า 1.7 ล้าน
เครื่อง  ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์

กลุม่ BOP เปน็กลุ่มประชากรที่มฐีานะยากจน ในการนยิามของธนาคารโลก
ได้ใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัววัด โดยพิจารณาจากกลุ่มที่มีฐานรายได้ต่ำากว่า 1.25 
ดอลลาร์ ถึง 2 ดอลลาร์ ต่อวัน ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตลาด BOP เป็นตลาด
ขนาดใหญ ่การสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ BOP ตอ้งทำาใหส้นิคา้
และผลิตภัณฑ์มีราคาถูกลง แต่ไม่ทำาให้คุณภาพและประสิทธิภาพต่ำาลง ภาคธุรกิจ
เอกชนสามารถทำากำาไรได้จากการขายสินค้าจำานวนมาก และยังจะช่วยลดปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ BOP  

Inclusive Innovation มาจากคำา 2 คำา คือ คำาว่า ‘Inclusive’ หมายถึง 
including everything within its scope. (wikinary.org) กับคำาว่า ‘Innovation’ 
หมายถึง the application of better solutions that meet new requirements, 
inarticulated needs, or existing market needs. This is accomplished through 
more effective products, processes, services, technologies, or ideas that 
are readily available to markets, governments and society (wikipedia.org). 

ดังน้ัน ‘นวัตกรรมกรรมทั่วถึง’ จึงมีความหมายที่กว้าง ไม่เพียงแต่การมุ่ง 
เป้าหมายที่ตอบโจทย์คนยากจนฐานล่างของสังคม แต่จะรวมถึงกระบวนการและ
ความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ซึ่งในที่นี้รวมถึงภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการทาง
สังคม และที่สำาคัญคือผู้สร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย  

ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำานโยบายด้าน Inclusive Innovation มี
ประชากรในกลุม่ BOP มากถึง 800 ลา้นคน รฐับาลของอนิเดยีเชือ่วา่วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างสูงที่จะนำาพาให้อินเดียหลุดพ้นจากความยากจนได้ ใช้หลัก
ปรัชญาของมหาตมะคานธี เป็นกรอบการพัฒนา โดยกล่าวว่า “ถ้าชุมชนหมู่บ้านมั่งคั่ง 
ประเทศก็จะมั่งคั่งด้วย” (If villages perish, India perishes too.)
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 (2012 – 2017) 
อินเดียริเริ่มยุทธศาสตร์ Inclusive Development  งานวิจัยและ 
พฒันาดา้นการเกษตรเปน็โครงการระยะแรกๆ โดยสรา้งแรงจงูใจ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาทำาวิจัย  สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
ในการทำาธุรกิจ จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมท่ัวถึง (India Inclusive 
Innovation Fund) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) มีมูลค่าถึง 50,000 ล้านรูปีในระยะเวลา 10 ปี 
เกิดการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบสังคม (Social 
Enterprise) สร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกับภาคประชาสังคม 
เครือข่ายวิจัยและองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ (NGOs) เกิดเป็น
เครือขา่ยนวัตกรรมฐานลา่ง (Grassroots Innovation Networks) 
เช่น Honey Bee Network (HBN),  Social for Research and 
Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions 
(SRISTI),  Grassroots Innovation Augmentation Network 
(GIAN)  เป็นต้น   

ประเทศจีนทำาโครงการ SPARK มาจากสุภาษิตของจีน
ที่ว่า ‘ประกายไฟแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิดพลังเพลิง
มหาศาล’ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
เล็กในภาคชนบท ให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อน
การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิชาการสมัยใหม่  และ
เป็นกลไกการกระจายไปสู่วิสาหกิจขนาดย่อมในชุมชน (Town 
and Village Enterprises—TVEs) ให้ความสำาคัญเป็นอย่างสูง
กบัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เพ่ือการเจริญเติบโตดา้นการค้า 
และการจ้างงานในท้องถิ่น 

 โครงการนี้ได้ดำาเนินการในทุกมณฑลและจังหวัดของ
ประเทศจีน มีการประมาณการว่ามีโครงการสนับสนุน TVEs 
มากกว่า 66,700 โครงการ เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 20 ล้าน
คนในภูมิภาคและชนบท  โครงการ SPARK ยังเป็นกลไกหนึ่ง 
ในการผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบ 
เป้าหมายด้านการพัฒนาการเกษตรและสังคมชนบทของจีน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซียให้ความสำาคัญ
กับบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับประเทศ

แนวคิดและประสบการณ์ของประเทศต่างๆ
จากกลุม่ ‘กบัดกัรายไดร้ะดบักลาง (Middle-
Income Tap)’ ไปสู่การพัฒนาประเทศ
ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation 
Driven) ในการขับเคลื่อนการพัฒนา   

ประเทศมาเลเซียทำาแผนพัฒนา
ฉบับที่ 10 และพัฒนาต่อเนื่องในแผน 11 
(10th & 11th Malaysia Plan) ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง โดยเปิดโอกาส
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับการพัฒนาและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเป้ายกระดับรายได้
ของประชาชนฐานล่างของพีรามิดที่มีอยู่
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือน ให้
มีรายได้เพิ่มจาก 1,440 RM ต่อเดือน 
ในปี 2009 ให้เป็น 2,300 RM ต่อเดือน
ในปี 2015

สำาหรับประเทศไทย  มีการจัดทำา
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2555 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบ
เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
และมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน  
ท้องถ่ิน โดยได้อัญเชิญ ‘ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง’ มาเป็นปรัชญานำาทาง มุ่งส่งเสริม
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ ‘นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดี 
มีคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ’   

: 8



กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ชมุชนฐานลา่งของไทยเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็รนุแรง 

ประชาชนที่ยากจนจำานวนมากยังมีอาชีพการเกษตร แต่วิถีการผลิตถูกคุกคาม
และเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลีย่นแปลงการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไร้ท่ีทำากิน เปลี่ยนสภาพจากการเป็น
เกษตรกรมาเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร และย้ายไปเป็นแรงงานรับจ้าง
ในเมือง ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล เกษตรกรรายย่อยกำาลังล่มสลาย เกษตรกร
มีอายุมากขึ้น ชนบทเหลือแต่คนแก่และเด็ก รูปแบบการผลิตเปลี่ยนจากการ
พึ่งพาตนเอง มาสู่การพึ่งพาตลาดและเทคโนโลยี ซึ่งถูกผูกขาดด้วยกลุ่มทุน 
เกษตรกรเป็นเพียงแรงงานรับจ้างในห่วงโซ่การผลิตขนาดใหญ่  

บทบาทของนักวิทยาศาสตร์กับการส่งเสริมนวัตกรรมทั่วถึง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยมีศักยภาพสูงมากในการค้นคว้าหาคำาตอบและการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ของไทยที่มีความสนใจและพร้อมจะออก
ไปทำางานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนฐานล่างมีน้อยเกินไป รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัย ทั้งจาก
ศูนย์วิจัยแห่งชาติหรือสถาบันอุดมศึกษา ให้ออกจากห้องปฏิบัติการทดลองไปสู่ห้องปฏิบัติการทางสังคม
มากขึ้น     

ความรู้ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนฐานล่างมีฐานความรู้อยู่สองฐานสำาคัญ  ฐานแรกคือ 
‘ภูมิปัญญาชุมชน’ เป็น ‘ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)’ เป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เชื่อมโยงเป็นองค์รวม เน้นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ  
และเกิดเป็นวิถีสังคมและวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่อยู่บนความเกื้อกูลและการแบ่งปัน      

‘ความรู้วิชาการ (explicit knowledge)’ เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากกระบวนทัศน์การพัฒนาในโลกยุค
อุตสาหกรรม ใช้วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความรู้ พัฒนาเป็นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบโจทย์การบริโภคและการผลิต    

นักวิทยาศาสตร์จะมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงความรู้วิชาการ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของสังคม เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศ
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บทบาทของผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจ

ภาคธุรกิจเอกชนจะมีส่วนสำาคัญ
ในการส่งเสริมด้านการผลิตและการ
ตลาด การดำาเนินธุรกิจจะอยู่ในรูปของ
การแสวงหาผลกำาไร หรือจะอยู่ในรูปของ
ผูป้ระกอบการทางสงัคมทีไ่มห่วงัผลกำาไร
ก็ได้ แต่การทำาธุรกิจต้องอยู่บนหลักการ 
ของความรับผิดชอบต่อสั งคมและ 
สิ่งแวดล้อม (ไม่ใช่ CSR ที่เน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร)   

ผู้ประกอบการทางสังคม: 
กลไกเชื่อมและผู้นำ การเปลี่ยนแปลง

 การสรา้งนวตักรรมทัว่ถงึจะตอ้งไม่เปน็การถา่ยทอดความรู ้
แบบทางเดียว แต่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างนวัตกรรม
และผู้ใช้นวัตกรรม การสร้างกลไกเชื่อมโยงความรู้ทั้งสองชุดที่
กล่าวข้างต้น จะเป็นพื้นฐานสำาคัญของการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
ผูป้ระกอบการทางสงัคมจะมบีทบาทเป็นกลไกเชือ่มระหวา่งชุมชน
กับนักวิทยาศาสตร์  

ในอดีตที่ผ่านมา กระบวนคิดของการพัฒนาชนบทให้
ความสำาคัญกับการต่อยอดความรู้จากฐานภูมิปัญญาชุมชน แต่
วันนี้ นักพัฒนาจำานวนมากตระหนักแล้วว่า กระบวนทัศน์การ
พัฒนาไม่สามารถปฏิเสธความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาจะต้องไม่ทำาให้ชุมชนสูญเสียความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเอง

องคก์รพฒันาเอกชนเปน็องคก์รหนึง่ทีท่ำางานรว่มกบัชุมชน
หรือกลุ่มประชาชนฐานล่างมานาน มีความเข้าใจความต้องการ
ที่แท้จริง (real needs) ของชุมชน รวมถึงเข้าใจเงื่อนไขความ
สำาเร็จและข้อจำากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็น
กลไกเชือ่มสำาคัญทีล่ดชอ่งวา่งการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
ระหวา่งนักวทิยาศาสตรก์บัชมุชน เพือ่สรา้งตน้แบบของนวตักรรม
ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำา       
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รัฐกับบทบาทของผู้สนับสนุน
นวัตกรรมทั่วถึง

ภาครัฐมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง
ในฐานะผู้สนับสนุน ต้องส่งเสริมให้เกิด
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการทำางานร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตร  สวทน. ได้จัดทำานโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 
2555 – 2564) ซึ่งมีสาระสำาคัญเพื่อ 
สง่เสริม วทน. เพ่ือการพฒันาสงัคมในทกุ
ภาคส่วน รวมถึงกลุ่มประชาชนฐานล่าง
ของประเทศ การทำาให้เกิดกลไกติดตาม
แผนและเร่งรัดการทำางาน จะมีส่วนช่วย
ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายท่ีจะช่วย 
ส่งเสริมนวัตกรรมท่ัวถึงของประเทศไทยได้
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ForEsight sociEty
ชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์

Health Foresight 
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง

สาธารณสขุ รว่มกบั สำานกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดร้ว่มกนัดำาเนนิการ ‘โครงการวเิคราะหแ์ละจดัทำาภาพอนาคตของระบบ
สุขภาพ’ ด้วยกระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight Technique)

การจัดทำาภาพอนาคต เป็นการจำาลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้
จากงานวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HiTAP) เรื่อง ‘การวิจัยเพื่อการจัดลำาดับ
ความสำาคญัของงานวจิยัดา้นสุขภาพสำาหรบัประเทศไทย’ และเอกสารของ World Economic Forum ‘Global 
Risks 2013 (8th Edition)’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพในอนาคต

และเมื่อได้เห็นภาพอนาคตระบบสุขภาพของไทยอย่างลางๆ ว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นไร มีประเด็นสาระ
สำาคญัหลักๆ อะไรบา้ง และควรมนีโยบายหรือยทุธศาสตร์ใดในการสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิกลไกหรอืมาตรการ
ต่างๆ การป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ จากนั้นคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จะนำาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาพิจารณาในการปรับปรุง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ต่อไป

ภาพอนาคตระบบสุขภาพ 

Stakeholder
Analysis

Real-Time
Delphi Survey

Scenario 
Planning
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ภาพที่ 1 ชื่อ
‘ราษฎร์ - รัฐ ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ 
ร่วมผลักดันระบบสุขภาพ’

• ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ผ่ า น ก า ร
เปล่ียนแปลงการปกครองครั้ง
ใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการท่ีดี
มีประสิทธิภาพ

• อ งค์ ก ร ในท้ อ ง ถิ่ น มี ค ว าม
เข้มแข็งขึ้น เพราะได้รับการ
สนบัสนนุจากส่วนกลางในทุกๆ 
ด้าน

• คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกันทั้งประเทศ

• ภาครัฐให้การสนับสนุนภาค
เอกชนในการลงทุนวิจัยด้าน
การแพทย์และสุขภาพมาก
ขึ้น สร้างความม่ันคงต่อระบบ
สุขภาพไทยมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 ชื่อ 
‘ระบบสุขภาพของใคร (ของมัน)  
ดั่งฝันที่ไกลเกินเอื้อม’

• ประเทศไทยถูกรุมเร้ าด้วย
ปัจจัยท้ังภายในและภายนอก 
สะสมเร่ือยมาจนทำาให้สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของไทย
ค่อยๆ อ่อนแอลงๆ 

• ระบบสุขภาพถอยหลังลงคลอง  
ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่ม
สงูขึน้  คุณภาพชีวิตของคนไทย
ตกต่ำาลง 

• เ กิดการ เป ล่ียนแปลงจาก
ประเทศเกษตรกรรม เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผล 
กระทบต่อความม่ันคงและความ
ปลอดภัยของอาหารและน้ำา

• การเคลื่อนย้ายแรงงาน

• การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความ
จำาเป็น มีความเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่

• ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การแพทย์ท่ีเกินความจำาเป็น 
อาจก่ อ ให้ เ กิ ดปัญหาด้ าน 
จริยธรรมของบุคลากรทางการ
แพทย์ 

ภาพที่ 3 ชื่อ 
‘ในเงามดืทีท่าทาบ ระบบสขุภาพ
ยังยืนหยัด’

• ประเทศไทยผ่านการปฏิรูป
โครงสร้างทางการเมืองครั้ง
ใหญ่  แต่ การ เมื องก็ ยั งคง
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ก า ร กำ า หนด
นโยบายของประเทศและอาจ
จะมากกว่าเดิม

• รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาระบบสุขภาพ
มากนัก

• ห น่ ว ย ง า น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประชาชนมีบทบาทในการ
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมี
ศักยภาพและมีธรรมาภิบาล

• มีการผูกขาดทางการค้าโดย
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ ส่งผลต่อ
ความมั่นคงทางด้านอาหาร

• ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ท่ีสามารถ
วินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษา 
ผู้ป่ วยได้อย่ างแม่นยำ าและ
รวดเร็วขึ้น   

• คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น  อัตรา
การตายลดน้อยลง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsri.or.th/media/1279
- ระบบสุขภาพ (ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
- เทคโนโลยกีารคาดการณอ์นาคต (Foresight Technique):  วารสาร Horizon Vol.1 No.1,2  (www.sti.or.th/horizon)
- ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.nationalhealth.or.th
- การวิจัยเพื่อการจัดลำาดับความสำาคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพสำาหรับประเทศไทย

จากผลการศึกษา รายงานการวิเคราะห์และจัดทำาภาพอนาคตของระบบสุขภาพ จึงเสนอแนวคิดพื้นฐาน
ระบบสุขภาพด้วยหลัก 4G’s ได้แก่  ระบบอภิบาล (governance)  การรวมกันเป็นหนึ่ง (glomeration)  การเติบโต 
(growth)  ของระบบสุขภาพ  และความเอื้ออาทร (generosity)  

 

ภาพอนาคตที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การจัดทำาภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษ
หน้า’ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีด้วยกัน 3 ภาพ ซึ่งมีสาระ
สำาคัญ ดังนี้ 



gEn nEXt 

กลุ่มผักกัลยาณมิตร

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์/ศิธร กุลรดาธร/ 
สุชาต อุดมโสภกิจ

นอกจากการทำาเกษตรอินทรีย์แล้ว จุดเด่นของเกษตรกรกลุ่มน้ี 
ก็คือทำาพวกเขาเลือกใช้ระบบตลาดแบบ Community Supported 
Agriculture หรือ CSA 

การตลาดระบบสมาชิกเป็นรูปแบบการตลาดท่ีเช่ือมต่อโดยตรง
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ระบบตลาดน้ีมีหลักการพ้ืนฐานว่า 
ผู้บริโภคตกลงกับเกษตรกรผู้ผลิต ในการซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีผลิต
ได้ตามฤดูกาล โดยผู้บริโภคจะชำาระเงินล่วงหน้าให้กับเกษตรกร หลังจาก
เก็บเก่ียวผลผลิตจะถูกจัดส่งไปยังสมาชิกผู้บริโภคท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียง

 การตลาดระบบน้ี เกษตรกรจะมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ มี
โอกาสในการส่ือสารโดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคเองก็สามารถ
ไปเย่ียมเยือนฟาร์มเกษตรกร เพ่ือดูการผลิตหรือช่วยเกษตรกรทำางาน 
ในฟาร์มก็ได้

หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย อ๋ัน-อภิศักด์ิ กำาเพ็ญ หน่ึงในสมาชิก
กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตร เดินทางไปฝึกงานท่ีสหรัฐอเมริกา เขา

ที่ตำ บลแม่ทา อำ เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันปลูกผักปลอดสารพิษ พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ 
ที่ก้าวข้ึนมามีบทบาทแทนคนรุ่นพ่อแม่ พวกเขาหาวิธีการผลิต
ใหม่ หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบ
มหาวิทยาลัย กลับบ้านเกิด รวมตัวกันทำ การเกษตรในนาม ‘กลุ่ม
ผักเกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตร’ 
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ได้เห็นการตลาด CSA จึงเกิดความสนใจท่ีจะ
นำากลับมาใช้กับบ้านเกิดของเขา ซ่ึงพ่อแม่พ่ีน้อง 
ของเขาทำาการเกษตรกันอยู่แล้ว

โครงการผักปลอดสารพิษเร่ิมเข้ามา
ในชุมชนแม่ทาต้ังแต่ปี 2529 ซ่ึงตอนน้ัน อ๋ัน-
อภิศักด์ิ อยู่ในวัย 2 ขวบ จึงทำาให้เขาเห็น
กระบวนการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรมาโดย
ตลอด ได้เรียนรู้ศาสตร์ในการทำาเกษตรปลอด
สาร เม่ือถึงวันท่ีเขาและเพ่ือนๆ เติบโตข้ึนมา
เป็นกำาลังหลักของครอบครัว เขาจึงรวมกลุ่มกัน
กับเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อยอดส่ิงท่ีรุ่น
พ่อแม่ทำามา 

ขณะเ ดียว กันลูก พ่ีลูก น้องรวมถึง
เพ่ือนของเขาท่ีเติบโตมาไล่ๆ กัน ต่างก็แยก
ย้ายกันไปเรียนในสาขาวิชาต่างๆ บางคน 
เรียนเศรษฐศาสตร์การเกษตร บางคนเรียน
วิทยาศาสตร์อาหาร ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
คือกลับมาพัฒนาการเกษตรท่ีบ้านเกิด

“เราเห็นพ่อแม่ทำาอะไรเราอยากจะต่อ 
ยอด เราเห็นพ่อแม่ทำาสำาเร็จในบางเร่ือง เราเห็น
พ่อแม่ล้มเหลวในบางเร่ือง เม่ือโลกมันเปล่ียน 
เราก็ต้องขยับ ผมมองว่า CSA เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเรา
สามารถทำาได้”

เขามองว่าชุมชนร่วมสมัยควรมีความ
หลากหลาย ไม่จำาเป็นต้องบังคับให้ท้ังชุมชน
เปล่ียนวิถีมาทำาเกษตรอินทรีย์ท้ังหมด เพราะมัน
เป็นไปไม่ได้ แต่เกษตรกรรมทุกระบบในชุมชน
ควรเอ้ือเฟ้ือกัน เช่น ของเหลือจากเกษตรกรรม
ระบบหน่ึงสามารถเป็นวัตถุดิบให้เกษตรกรรม
อีกระบบหน่ึงได้ 

ภายในกลุ่มผักเกษตรอินทรีย์กัลยาณ- 
มิตร มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย อ๋ัน โด้ ต้น 
ต๋อง และอ้ายเผือก แต่ละคนทำาหน้าท่ีของตัวเอง  
แม้จะอยู่ในชุมชนเดียวกัน เติบโตมาด้วยกัน แต่
พวกเขาก็มีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันออกไป

ต้น-อาภากร เคร่ืองเงิน เป็นเกษตรกรใน
กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตร เขาเรียนจบ
ช่างไฟฟ้า ด้วยเหตุผลว่า ไม่อยากทำาการเกษตร 
เพราะ “คนท่ัวไปมักมองว่าคนทำาเกษตรเป็นคน
ไม่มีความสามารถ เป็นคนไม่เก่งต้องกลับมาทำา
สวนทำานา มันเป็นกระแสแบบน้ัน ผมก็เลยเลือก
ท่ีจะเรียนช่างไฟฟ้า เพ่ือท่ีจะไม่ทำาสวนทำานา”

แต่เม่ือหนีวิถีชีวิตเกษตรกรเข้าไปทำางาน
ในเมือง เขากลับพบว่าตัวเองไม่มีอิสระ จึงตัดสิน
ใจกลับมาทำาการเกษตรท่ีบ้านเกิด

ในชุมชนแม่ทาจะมีการรวมกลุ่มกันมากมาย กลุ่มผัก
เกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตรเป็นกลุ่มหน่ึงในชุมชนแม่ทา ซ่ึงจะมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ ซ่ึงก็เป็นกลุ่มเกษตรกรจาก
จังหวัดต่างๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ท้ัง
เทคนิคการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก รวมถึงการทดลองปลูกพืชท่ี 
ไม่สามารถปลูกได้ในพ้ืนท่ีแม่ทา รวมถึงการทำาการตลาด 

“การเกษตรจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเร่ือยๆ เรา
ต้องคอยแก้ไปเร่ือยๆ ท้ังการหาตลาดและการผลิต ปัญหามันมา
เร่ือยๆ ครับ เราทำางานเป็นเครือข่าย ซ่ึงมีหลายคนมากท่ีจะช่วย 
แก้ปัญหาหลายส่ิงหลายอย่าง เครือข่ายต้องรวมตัวกัน เพราะถ้า
ไม่มีเครือข่าย การแก้ปัญหามันจะลำาบาก การมีเครือข่ายเป็นการ
แชร์ประสบการณ์และความรู้”

กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตร เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ี
ข้ึนมามีบทบาทในชุมชนแม่ทา พวกเขาต้องมองไปข้างหน้า ขณะ
เดียวกันพวกเขาต้องดูแลคนรุ่นพ่อแม่ท่ีเป็นเหมือนจุดต้ังต้นให้ 
พวกเขา 

“เราจะมองไปอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะช่วยผลักดันการ
ตลาดให้คนรุ่นพ่อแม่ ท่านคงตามไม่ทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึน อายุเขามากข้ึน ประสิทธิภาพของเขาก็ลดลง เราพยายามหา
ตลาดให้พวกเขา 

“สำาหรับคนรุ่นใหม่ซ่ึงก็คือเด็กในวันน้ี อีก 10 ปีข้างหน้า 
พวกเขาต้องเติบโตข้ึนมาทำาหน้าท่ีแทนคนรุ่นผม ทาง อบต. ก็สนับสนุน 
ในเร่ืองการสร้างคน เขาอบรมเด็กและเยาวชน ไปเรียนรู้กับปราชญ์
ชาวบ้าน รู้ท้ังข้างในชุมชน ไม่ใช่ว่าเรียนวิถีจากข้างนอกอย่างเดียว 
เราพยายามนำาภูมิปัญญาท้องถ่ินใส่ให้เขาด้วย เพ่ือให้เกิดสมดุล”

ถามท้ังสอง ประเมินศักยภาพของคนรุ่นตัวเองอย่างไร
อ๋ัน-อภิศักด์ิ บอกว่า “ในโลกท่ีเปล่ียนแปลง เราต้องปรับตัว

หรือไหลไปตามน้ำาบ้าง เพราะการท่ีจะทวนน้ำาอย่างเดียวมันเป็นไป
ไม่ได้ ในฐานะท่ีเราเป็นคนยุคน้ีเราก็ทำาในส่ิงท่ีเราทำาได้ อย่าง CSA มัน
ก็เป็นเพียงเทคนิคหน่ึง เราจะทำาให้ชุมชนของเราอยู่อย่างมีความสุข 
ได้อย่างไร CSA ในวันน้ียังอยู่ในข้ันทดลอง ในอนาคตเราอาจจะทำา 
CSA เร่ืองนมเร่ืองเน้ือสัตว์ เพราะตอนน้ีมีคนในชุมชนสนใจมาก เรา
ไม่อยากเป็นครัวเล้ียงประเทศไทย เราหวังแค่เล้ียงเชียงใหม่หรือพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง เรามีเครือข่าย ดูแลกันในวงเล็กๆ”

ต้นบอกว่า “ผมมองไปท่ีเด็กรุ่นใหม่ ถ้าพวกเขาอยากทำา ก็
ต้องถามตัวเองก่อนว่าหากทำาแล้วได้อะไร แล้วจะเอาไปทำาอะไร แล้ว 
อยากทำาไหม ผมคิดว่าต้องให้ทดลองดู เขาจะเห็นหนทางในการ 
ต่อยอด สำาหรับผม ผมมองว่าส่ิงท่ีพวกเขาจะทำามันส่งผลต่อผู้อ่ืน 
หากเขาหันมาทำาเกษตรในระบบอินทรีย์ เราไม่ได้ใช้สารเคมี เราไม่
ได้ทำาลายสายน้ำา สัตว์น้ำา หรือเด็กๆ ท่ีเล่นน้ำาในลำาห้วย เขาจะได้ทำา
เพ่ือผู้อ่ืนโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่ว่าจะได้แต่ความสุขส่วนตัวหรือได้เงินเพียง
อย่างเดียว แต่ยังได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วย”
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ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิหนีส้นิสำาหรบัเกษตรกรปจัจยัหน่ึงก็คอื  
‘ระบบการผลิต’ ระบบการผลิตแบบเดิมที่เน้นการใช้ 
สารเคมีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และปลายทางท่ีทำาลาย 
รากฐานของเกษตรกรรมก็คือ มันทำาให้ดินเสื่อมสภาพ

วิถีการเกษตรแบบเก่าคืออะไร เกษตรกรหลายแห่ง 
เห็นพ้องกันว่ามันคือรูปแบบการผลิตท่ีจมอยู่ในปลัก
ตม ปัญหาคลาสสิกของชาวนาไม่เคยเปลี่ยนแปลง มัน
คือความรู้และพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรรุ่นแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

การลงทุนซื้ อยาฆ่าแมลงและปุ๋ ย เคมีอาจ 
รับประกันได้ว่า ผลผลิตในไร่นาจะมากพอจนทำาให้มี
กำาไร แต่ความจริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางคน
กลับพบความว่างเปล่าในบัญชีธนาคาร

การเผาตอซังเพ่ือเตรียมหน้าดินสำาหรับการปลูก
ข้าวในฤดูกาลหน้าเป็นวิธีท่ีง่ายและเร็ว แต่เกษตรกรรุ่นใหม่ 
รู้ว่ามันจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของดิน อนุภาค 
ของดนิจะจับตวักนัแนน่และแข็ง ทำาใหร้ากพืชแคระแกร็น 
ไมส่มบูรณ ์ออ่นแอ การหาอาหารลดลง รวมทัง้เชือ้โรคพชื 
สามารถเข้าทำาลายได้ง่าย เนื้อดินสูญเสียอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวัตถุในดิน
เมื่อถูกเผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสีย
ไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพให้อยู่ใน
รูปที่สามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย  

เมือ่ดนิไมดี่ ทางแก้ของเกษตรกรรมแบบเกา่กคื็อ
ใส่ปุย๋เคมีในระดบัทีเ่พ่ิมมากขึน้ โดยมต้ีนทุนการผลติไต่
สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

แนวคดิเกีย่วกบัระบบผลติในการทำาเกษตรกรรม
ยั่งยืน จึงเน้นท่ีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เพราะ 
‘ดิน’ คือหัวใจสำาคัญของเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

สมคิด ฉิมมากรม เป็นเกษตรกรแห่งอำาเภอ 
นาบัว จังหวัดพิษณุโลก เธอสารภาพว่ารู้จักดินบนที่ดิน
ของตวัเองเมือ่ 5 ปทีีแ่ลว้ แตก่วา่จะรูจ้กัดนิของตวัเอง ก็
หลงัจากเริม่ศกึษาความรูเ้รือ่งเกษตรกรรมยัง่ยนืเมือ่ 16 
ปีก่อน เริ่มจากเรียนรู้กับหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
เกษตรกรรมยัง่ยนือยา่งสำานกัวจิยัและพฒันาการเกษตร 
ศึกษาในเชิงวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
นอกจังหวัด เดินทางไปในชุมชนอ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่าย 
เพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตจากที่อื่น เธอเดินทางพบปะ
แลกเปลี่ยนกับปราชญ์เรื่องดินทั้งในและนอกตำาบล 

ส่ิงแรกทีเ่กษตรกรหญิงคนนีเ้ริม่ตน้กค็อื “การทำา
ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุน เราก็คาดหวังว่ามันจะ
ช่วยปรับสภาพดินโดยที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำาว่าดินของเรา
เป็นดินแบบไหน รู้แต่ว่าอยากปรับดินให้ดีขึ้น ช่วงที่ฉัน
ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ ผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ เพียงแต่
ลดต้นทุนการผลิตบางส่วนเท่านั้น” 

วนัหนึง่เธอไดพ้บกบันกัวชิาการจากมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ นักวิชาการท่านนั้นชักชวนเกษตรกรให้
ความสำาคัญเร่ืองดิน เพราะ “เกษตรกรจำาต้องรู้จักดิน
ของตัวเองก่อนว่าดินในไร่ในนาเป็นเนื้อดินแบบไหน 
ดินทราย ดินร่วน หรือดินเหนียว ถ้าไม่รู้จักดินเราก็แค่
ทำาผ่านไปแค่นั้นเอง” 

ว่าด้วยเรื่องดิน

in & out
วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
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ในปี 2551 สมคิดพบว่า ดินของเธอเป็นชุด
ดินร้อยเอ็ด (Roi-et series: Re) เป็นดินร่วนปนทราย 
สีน้ำาตาลเทา เม่ือเกษตรกรรู้ชุดดินของตัวเองจะทำาให้รู้
การเทียบสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินของตัวเองและพืช
ทีต่อ้งการปลูก สมคดิรูว่้าดนิของเธอมสีภาพการระบาย
น้ำาคอ่นขา้งเลว การไหลบา่ของน้ำาบนผิวดนิน้ันก็ช้า การ
ซมึผ่านได้ของน้ำาอยูใ่นระดบัปานกลางถึงช้า และเธอยงั
รู้ด้วยว่าดินของเธอต้องการไนโตรเจน

เธอเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อค้นหา
ว่าไนโตรเจนมาจากไหน? 

คำาตอบลอยบนผิวน้ำา  
‘แหนแดง’ เป็นเฟิร์นน้ำาขนาดเล็กลอยบนผิวน้ำา 

แหนแดงใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจน โดยที่ในโพรงใบแหนแดงสามารถดึงเอา
ไนโตรเจนจากอากาศมาใช้สำาหรับการเจริญเติบโตและ
ขยายพนัธ์ุ นอกจากแหนแดงยงัทำาใหพ้ชืสามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว แหนแดง 
จะคลมุผวิน้ำาปอ้งกนัไม่ใหแ้สงแดดส่องลงไปในน้ำา ทำาให้
วัชพืชในน้ำาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

หลังทดลองปลูกแหนแดงในแปลงนา สมคิด
เก็บตัวอย่างดินในแปลงนาไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
พบว่าธาตุอาหารในดินมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้น จากเดิม
ดินมีไนโตรเจนระดับต่ำามาก หลังปลูกแหนแดงในนา
ข้าว ดินของเธอมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเป็นระดับต่ำา เพราะ 
“เราไม่สามารถใช้เวลาเพียงปีเดียว การปรับดิน ต้องใช้
เวลานาน”

นอกจากสมคิดแล้ว เกษตรกรตำาบลนาบัวเริ่ม
ทำาความรู้จักกับดินของตัวเองมากข้ึน ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหาธาตุอาหารในดินจะค้นหาธาตุ
อาหาร 3 ตวัหลักทีพื่ชตอ้งการ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

และโปรแตสเซยีม นอกจากดนิบนทีด่นิของตวัเอง สมคดิ
ยังพบว่าดินส่วนใหญ่ในชุมชนตำาบลนาบัวมีไนโตรเจน
ต่ำามาก 

หลังจากรู้สภาพดิน เกษตรกรในตำาบลนาบัว
จึงเริ่มรวมกลุ่มกัน เกษตรกรที่สนใจเรื่องปุ๋ยจัดตั้งกลุ่ม
กองทนุผู้ทำาปุย๋บา้นนาบวั เกษตรกรทีส่นใจเรือ่งดนิจัดตัง้ 
กลุ่มเกษตรกรมืออาชีพ 

ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินแก่เกษตรกร
โดยกลุม่จิตอาสา มกีารเชิญเกษตรกรรว่มเรยีนรูก้ารเกบ็
ตัวอย่างดินที่ถูกวิธี แม้ไม่อยากให้ใครเรียกว่า ‘หมอดิน’ 
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีความรู้และการปฏิบัติไม่ต่างไป
จากคำาเรียกนั้น เธอให้คำาปรึกษาเรื่องดินแก่เกษตรกร
คนอื่น ทุกครั้งที่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน สมคิด
พยายามถ่ายทอดวิธกีารและความรูใ้นการตรวจคุณภาพ
ดนิ เธอมองวา่นีค่อืเรือ่งพืน้ฐานทีเ่กษตรกรควรทำาไดเ้อง 
ทุกคน 

“อะไรคือสิ่งที่คุณเรียนรู้จากดิน?”
“ดินก็มีชีวิตเหมือนเรา ถ้าเราใช้งานเขามาก

สุขภาพก็เสื่อมโทรม เหมือนเราทำางานหนักเราก็เหนื่อย
เราก็ป่วย วันหนึ่งเมื่อดินป่วยแล้วเขาไม่สามารถให้
ผลผลิตกับเราได้ ไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรไป เราต้องมา
ปรับปรุงให้เขาดีขึ้น คำาว่าดินดีก็คือ ดินที่สามารถรับได้
ทุกอย่างทำาให้พืชเจริญเติบโต”
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นับแต่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ที่มุ่งเน้น
การเจริญเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยให้ความ
สำ คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง เขื่อน ระบบชลประทาน เศรษฐกิจ เพื่อเป็น
รากฐานในการรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า นับว่าประเทศไทย 
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาตามประเทศตะวันตกอย่างแท้จริง

การพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทำาให้
ประเทศไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างสมบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงจากภาคการเกษตร 
ไปเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่วนระบบการผลิต
ในภาคการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการผลิต
เพื่อการส่งออกแทนการผลิตเพื่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น

ขณะที่การถือครองที่ดินทำากินของชาวบ้านเริ่ม
มีจำานวนน้อยลง อันเป็นผลพวงของการพัฒนาประเทศ
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป็นแกนหลักตามนโยบายของ
รฐับาล ซึง่ทำาใหเ้กดิการพฒันาของชมุชนเมอืงมากยิง่ขึน้  

สิ่งท่ีตามมาก็คือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างมากมาย
อันเน่ืองมาจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล เช่น การ
อพยพของประชากรจากชนบทเขา้สูเ่มอืงมจีำานวนเพิม่ยิง่
ขึ้น ความแตกต่างของการพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชน
ชายขอบ ความเหลื่อมล้ำาระหว่างชนชั้น ช่องว่างของ
รายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยนับวันยิ่งห่างกันมากยิ่ง
ขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำาลายและ
เสื่อมโทรม เป็นต้น

สิง่เหลา่นีน้บัเปน็ผลทีเ่กดิจากความลม้เหลวของ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักตามแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 7 ซึ่งยังคงเห็นถึงปัจจุบัน
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) นบัเปน็จดุเปล่ียนสำาคญัของการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศ และการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนและทกุภาคสว่นแบบบรูณาการองคร์วม 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเสริมในการพัฒนาเพื่อให้คน 
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตอ่มาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 และ ฉบบัที ่10 ยงัคงมุง่เน้นการพฒันาทีเ่กดิความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้อันเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี ‘คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา’ 
และให้ความสำาคัญต่อการรวมพลังสังคมในการพัฒนา ตลอดจนการกระจายอำานาจการปกครอง 
(decentralization) ซึง่ใหอ้ำานาจแกช่มุชนและทอ้งถ่ิน ในการบรหิารทรพัยากร การปกครอง ประชากร
ในพื้นที่ด้วยตนเอง

 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ภายนอกประเทศ จะพบว่า ในปี พ.ศ. 2555 International Institute for 
Management Development หรือ IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 30 จาก 59 ประเทศ และ World Economic Forum หรือ WEF ได้วิเคราะห์ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
รวมของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 38 จาก 144 ประเทศ และเมื่อย้อนกลับมาดูข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าอันดับ
ขีดความสามารถของประเทศไทยได้คงอยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกับอันดับในปี พ.ศ. 2555 มาอย่างยาวนาน และ
สามารถคาดการณ์ได้ว่าหากประเทศไทยยังไม่พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ ประเทศไทยจะ
ยังคงอยู่ที่เดิมหรือถอยหลัง และได้แต่เฝ้ามองดูประเทศเพื่อนบ้านเดินผ่านและนำาหน้าไป 

ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) โดยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนา วทน. ของ
ประเทศ 
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ทีผ่า่นมาพบว่าการลงทนุดา้นการวจัิยและพฒันา
จะมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของ GDP อย่างมี 
นัยสำาคัญ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการพัฒนาของประเทศ
เกาหลีใต้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาในอัตราท่ีสูงขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึสง่ผลตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศเกาหลทีีส่ามารถเตบิโตไดอ้ย่างกา้วกระโดด
ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ขณะท่ีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 
ถึงปัจจุบันมีอัตราการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ประมาณร้อยละ 0.23 / GDP เท่านั้น  

ปัจจุบันรัฐบาลจึงได้กำาหนดให้มียุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
‘ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทย
อยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม’ โดยมีหลัก
ของยุทธศาสตร์ คือ ‘ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้าง
รายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน’ และได้กำาหนดให้การลดความเหลื่อมล้ำา 
(Inclusive Growth) เป็นวาระแห่งชาติ  

ซึ่งครอบคลุมใน 7 ประเด็นการพัฒนา ประกอบ
ด้วย ด้านสุขภาพ สวัสดิการและสุขภาวะของประชาชน 
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม การพัฒนาแรงงาน 
การสร้างระบบมาตรฐานความเป็นธรรม ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้
กับประชาชน เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องตระหนักถึง
สถานะของประเทศ และต้องเร่งวางแผนการพัฒนา
เพือ่ใหป้ระเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศมากขึ้น และหลุดพ้นจากกับดักของประเทศ 
รายได้ปานกลาง 

ดงันัน้ รฐับาลไดก้ำาหนดใหม้กีารนำาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้ามามีบทบาทใน 
4 ประเด็น คือ (1) การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (2) ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาค อุตสาหกรรม 
(3) การใช้ประโยชน์จากกำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ (4) การใช้ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

Source: 1. Main Science and Technology Indicators, June 2008
 2. International Insitute for Management Development (2008). World Competiveness Yearbook 2008.
 3. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. Young Ok-Ahn (2009). Building Korea with Science, Technology and Innovation.
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และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำาหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่
ชาติ (กวทน.) เพื่อทำาหน้าที่จัดทำานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน 
ผลกัดนัการดำาเนนิงานตามนโยบายและแผนดงักลา่ว และตดิตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ดังนั้นสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ในฐานะฝา่ยเลขานกุาร
ของ กวทน. จึงได้ดำาเนินการจัดทำานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
เสนอต่อ กวทน. และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 17 เม.ย. 2555 โดยการจัดทำานโยบายและแผน วทน.
แห่งชาติฉบับนี้ จัดทำาขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงของแผนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมี 
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ 
สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ ภูมิรัฐศาสตร์และการกระจายความ
เจริญ เศรษฐกิจและการค้า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภาวะโลกรอ้น พลงังานยัง่ยนื เกษตรอาหาร และการเปลีย่นแปลง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเวทีโลก  

นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เป็น
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
ที่ จั ด ทำ า ขึ้ น เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น
การพัฒนา วทน. ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน และชี้นำาแนวทางในการพัฒนา 
ในอนาคต รวมทั้งการดำาเนินงานที่ควร
ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องจากการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนา วทน. ที่ผ่านมา 
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการพัฒนา 
วทน. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความ
รู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุล
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และ
ความสามารถด้าน วทน. เพิ่มขึ้น รู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ มีระบบภมูคิุม้กนั

การสรางความสามารถในการแขงขัน
(Growth & Competitiveness)
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ในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตของตนเอง 
และเพื่อให้แผนฉบับนี้สามารถครอบคลุมในทุกระดับ 
ทุกมิติ และทุกภาคส่วนของการพัฒนา วทน. ของ
ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

ทั้งนี้ นโยบายและแผน วทน.ฯ ได้กำาหนดวิสัย
ทัศน์ไว้ว่า ‘นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมท่ีมีคุณภาพและ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ’ ซึ่งมุ่งเน้นการนำา วทน. ไป
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชนและท้อง
ถิ่นซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำาคัญให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิ
ตา้นทาน เตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของบรบิทโลก 
โดย วทน. ควรเข้ามามีส่วนเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ
และสุขภาวะของประชาชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
และสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของท้อง
ถิ่นและชุมชน 

ที่ ผ่านมา สวทน. ได้ดำาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายและแผน วทน. ฉบับดังกล่าว ในพื้นที่นำาร่องซึ่ง
ครอบคลุม 7 พื้นที่ ทั่วประเทศ ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด ชุมชน บนแนวคิดท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินหรือนโยบายและแผนระดับชาติ
ต่างๆ คือให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมวางแผน 
พิจารณาและตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่ของ
ตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ สวทน. จงึไดร้ว่มกบัเครอื

ข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานในพื้นที่ มีความ
เป็นกลาง มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ และพร้อม
ใหค้ำาแนะนำาและสนบัสนนุการแกไ้ขปญัหาของประชาชน
ในพืน้ทีใ่หเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยในเบือ้ง
ต้น สวทน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 แห่ง เพื่อ
ดำาเนินการศึกษาความต้องการการใช้ วทน. ในพื้นที่ 7 
ภูมิภาค โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ 
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน 
• มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่าง 
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  

รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
• มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก 
• มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รบัผดิชอบพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบน 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับผิดชอบพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ 

สวทน. ได้นำาบทสรุปความต้องการ วทน. จาก 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งในพ้ืนทีม่าวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพือ่
จัดทำาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนำา วทน. ไปใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

การผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ ในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

ในปี พ.ศ. 2555 - 2556 สวทน. ได้นำาบทสรุปจากการศึกษาความต้องการ วทน. ที่ได้เบื้องต้นไปผลักดัน 
ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน.แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่
นำาร่องใน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย 6 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี และสงขลา) และ 
1 กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 

โดยสามารถเสนอแนะแผนงานในรูปแบบของแผนงานโครงการท่ีเป็นภารกิจประจำา หรือในมิติ
ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ด้าน วทน. ที่มี ความสอดคล้องกับนโยบายและแผน 
วทน. ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2555 – 2564) และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยจังหวัดได้บรรจุแผนงาน
โครงการด้าน วทน. ที่มีงบประมาณ และผู้รับผิดชอบดำาเนินงานชัดเจนเข้าสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของกลุ่มจังหวัดประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และจากนี้ สวทน. จะเข้าสู่ก้าวต่อไปในการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
ในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ยังคงต้องสร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อระจายแนวคิด และวิธีการจัดทำานโยบายและแผนใน
การบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย วทน. ต่อไป  
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การผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ ในระดับ
ชุมชน 

นอกเหนือจากการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ในระดับ
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแล้ว สวทน. ยงัไดด้ำาเนนิการศกึษาเชิงทดลอง
ในระดับชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการผลักดันนโยบายและแผน 
วทน. ไปสูก่ารปฏบิตัริายพืน้ทีใ่นระดบัชมุชน ในชว่งตน้เปน็การเตรยีม
ความพรอ้มของชมุชนใหต้ระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาพ้ืนที่
ดว้ย วทน. ควบคูกั่บการศกึษาเชงิทดลองในการจัดทำาแผนการพฒันา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การจัดทำาแผนฯ 
ดังกล่าว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรง
จุด และทำาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การดำาเนินงานเพื่อการศึกษาเชิงทดลอง ‘ชุมชนนวัตกรรม’  
สวทน. ได้วางแผนดำาเนินงานเพื่อคัดเลือกชุมชนเพื่อเป็นตัวแทน
ภมูภิาคเข้ามาร่วมดำาเนนิการ และไดก้ำาหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
คัดเลือกชุมชน ประกอบด้วย 

ชุมชนแมทา 
อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

ชุมชนบานเขานอย 
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนบานหนองฮี 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี 
อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนบานทาหิน 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต

1. ชุมชนมีความเข้มแข็งและผู้นำามีความ
พร้อม 

2. ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
3. ชุมชนมีการบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย 
4. ชุมชนมีปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับ

การแก้ไข
5. เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะดำาเนิน

งาน อันหมายถึง ชุมชนท่ีมีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ วทน. ความสามัคคี โดย
การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์หรือ
กลุ่มสมาชิกต่างๆ เพื่อดำาเนินการ
พัฒนาชุมชน

จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
สามารถคดัเลอืกชมุชนเข้ารว่มการศกึษา
เชิงทดลองรวมใน 7 ภูมิภาค  ประกอบ
ด้วย 
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จากผลการทดลอง ‘ชุมชนนวัตกรรม’ ทำาให้สังคม ชุมชนและท้องถ่ิน ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
พฒันาพืน้ทีด่ว้ย วทน. และเรยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีด่ว้ย วทน. อยา่งมรีะบบมากยิง่ขึน้ ซึง่องคป์ระกอบของการพฒันา
นัน้ จะแตกตา่งกันออกไปตามบรบิทของพืน้ที ่แตเ่ป็นท่ีนา่สงัเกตวา่การดำาเนนิการตอ้งอาศยัผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
หรือ Change Agent เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น และเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับผู้มีเทคโนโลยี เพื่อให้ปัญหาได้รับการ
แก้ไข ซึ่ง Change Agent อาจจะเป็นผู้นำาชุมชน นักวิชาการ หรือภาคเอกชนที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมดำาเนินงาน แต่ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์ของ Change Agent ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำาหรือชักชวน
ให้ชุมชนสนใจในประเด็นทางวิชาการที่ตนเองสนใจ หากแต่ต้องกำาหนดเป้าหมายว่าต้องสรรหาเทคโนโลยีหรือ 
องค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดให้กับชุมชนและท้องถ่ิน โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม

นอกจากนี้ ปัจจัยเอื้อและโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เช่น กองทุน 
มาตรการทางการเงิน กฎ ระเบียบ ยังเป็นอุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผลงานของชุมชน
และท้องถิ่นที่มีความพร้อม  

ในขณะท่ีชุมชนและสังคมโดยส่วนใหญ่ยังรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณในการดำาเนินงาน 
ที่จำากัด ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายของการพัฒนา คือ จะทำาอย่างไรประชาชนจึงจะลดการพึ่งพาภาครัฐ และสามารถ
วางแผนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและชุมชน จากการต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และ 
องค์ความรู้ท้องถิ่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

ซึ่งหากสามารถดำาเนินการได้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับ และขณะเดียวกัน ประชาชน
ในพื้นที่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนและท้องถิ่นร่วมด้วยได้ โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่มีอยู่เดิม

สวทน. ได้ดำาเนินการศึกษารูปแบบ ‘การ
สร้างนวัตกรรมทั่วถึง’ (Inclusive Innovation) ซึ่ง
หมายความถงึการพัฒนานวัตกรรมซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบ
ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่มีศักยภาพสูง ที่ตอบ
สนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนฐานล่าง
ของสังคมซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำาหรือคนยากจน โดยต้อง
สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าเทคโนโลยีที่มีขาย
อยู่ในท้องตลาด ควบคู่กับการดำาเนินโครงการ ‘ชุมชน
นวัตกรรม’ ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อน
นโยบายและแผน วทน. ในระดบัสงัคม ชมุชนและท้องถิน่  
โดย สวทน. 

คาดหวงัวา่ผลการจากศกึษาในครัง้นี ้จะสามารถ
เสนอแนะ เครือ่งมอืหรอืกลไกในการถา่ยทอดเทคโนโลยี
และกระจายองคค์วามรูด้า้น วทน. ไปสูท่อ้งถิน่ เพือ่เสนอ
ตอ่ผูบ้รหิารประเทศเพือ่พจิารณาผลกัดนัเชงินโยบายต่อ
ไป โดยในปี พ.ศ. 2555 สวทน. ได้ทบทวนเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการขยายผลที่สังคมและชุมชนสามารถ

ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ และเน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม สวทน. จึงได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ไข
ปญัหาของเกษตรกร ซึง่ประสบกบัปญัหาสำาคญัอนัเกีย่ว
เนื่องกับการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร เช่น 
แมลงศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

สวทน .  ว า ง แผนที่ จ ะ เป็ นกล ไก ในกา ร 
บรูณาการการพฒันาประเทศดว้ย วทน. รว่มกบัหนว่ยงาน 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคประชาชน เพื่อนำาบทเรียนและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่างๆ มากำาหนดกรอบดำาเนินการ วาง
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศ 
โดยเฉพาะในภาคสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ให้มี
ความตระหนักในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ของตนด้วย 
วทน. เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศ และ 
ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วพน้ความเปน็ประเทศในกลุม่
รายได้ปานกลางต่อไป

การถอดแบบเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมทั่วถึงของประเทศไทย

25 : 



กรณีศึกษา: การใช้ วทน. แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช    
 

ในเบ้ืองต้น สวทน. ได้ทบทวนงานวิจัยเรื่องผล
การใช้เช้ือราบิวเวอร์เรียในการกำาจัดเพลี้ยในนาข้าว
ของชาวนา อำาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เช้ือราบวิเวอร์เรีย (Beauveria bassiasna หรอื Bb) เป็น
จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรคกับแมลง สามารถทำาลายแมลง
ทีเ่ปน็ศัตรพูชืไดห้ลายชนดิ เกษตรกรจงึใช้ประโยชนจ์าก
เชื้อ Bb ในการกำาจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี โดย
พชืเศรษฐกจิทีเ่ราสามารถใชเ้ชือ้บวิเวอรเ์รยีในการกำาจดั
ศัตรูพืชได้ ได้แก่ ข้าว (เพลี้ยกระโดด) มันสำาปะหลัง 
(เพล้ียแป้ง) พืชผัก (เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว) ส้ม 
(เพล้ียออ่นสม้) และมะมว่ง (เพลีย้จ๊ักจัน่มะมว่ง) เปน็ตน้ 

โดยสปอร์ของเชื้อรา Bb จะเข้าสัมผัสกับผิว
ของแมลงที่เป็นศัตรูพืชและงอกเส้นใยแทงผ่านผิวหนัง
เข้าไปในลำาตัวของมัน แล้วขยายจำานวนโดยใช้เน้ือเย่ือ
ของแมลงเป็นอาหารจนทำาให้แมลงตายในที่สุด อย่างไร
ก็ตาม เชื้อรา Bb เป็นที่นิยมใช้ในการกำาจัดเพลี้ยใน 
นาข้าวมากกว่าในสวนผลไม้ เช่น มะม่วง เนื่องจาก
ชาวสวนผลไมม้รีายไดสู้งกวา่เมือ่เทียบกบัชาวนา จงึนยิม
ใชส้ารเคมซีึง่มรีาคาแพงกวา่และออกฤทธ์ิทำาลายศตัรพูชื

รุนแรงและฉับพลันกว่า 
การศกึษาวจิยัเรือ่งการใช้เชือ้รา Bb กำาจดัเพลีย้ใน 

นาข้าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงาน เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC) เป็นต้น โดยได้มีการลงมือศึกษา
วิจัยในแปลงนาของชาวนาในอำาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบพบผลเชิงประจักษ์
ในการกำาจัดเพลี้ยกระโดด 

ทั้งนี้ การใช้เชื้อรา Bb มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำากว่า
การใช้สารเคมี โดยการใช้เชื้อรามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 
3,000 บาทต่อไร่ ขณะที่การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชมี
ตน้ทุนที ่5,000-7,000 บาทตอ่ไร ่ตอ่มาจึงไดมี้การรเิริม่
รวมกลุ่มผู้ผลิตเชื้อรา Bb เพื่อใช้กันในกลุ่มสมาชิกและ
จำาหนา่ยใหแ้กเ่กษตรกรทัง้ในและนอกพืน้ทีอ่ำาเภอผกัไห ่ 

การมีผู้ผลิตและจำาหน่ายเชื้อรา Bb ในชุมชน
ถือเป็นการอำานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี
ให้แก่เกษตรกรในชุมชน และเป็นกลไกที่ช่วยทำาให้
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถขยายวงกว้างไปได้ 
อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานดังกล่าวก็ประสบความ
สำาเร็จเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้ผลิตยังไม่มั่นใจว่า
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1. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนัวตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พ.ศ.

2555

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมทั่วถึง  

 (Inclusive Innovation) สำาหรับประเทศไทย เสนอต่อ สวทน.  

 โดย ศุเรนทร์  ฐปนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

 ธนบุรี พ.ศ. 2556

3. หนังสือสมัชชาชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม      

 โดย สวทน.

4. http://donchedi.suphanburi.doae.go.th/bb.htm สืบค้นเมื่อ 

 วันที่ 10 ธันวาคม 2556

แหล่งอ้างอิง:

จะขยายตลาดได้หากผลิตด้วยกำาลังการผลิตที่สูงกว่า
ปัจจุบัน (กำาลังการผลิตปัจจุบันคือ 5,000 ถุง หรือ
ประมาณ 2,500 กิโลกรัมต่อปี) ประกอบกับการ
เพาะเลี้ยงเช้ือมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เกษตรกรจึงไม่นิยม
เลี้ยงเชื้อเพื่อขายหรือใช้เองในครัวเรือน นอกจากนี้ขั้น
ตอนการใช้งานก็มีความซับซ้อน ต้องนำาเช้ือท่ีเล้ียงได้ 
มาบด ปั่น ผสมน้ำา และทิ้งให้ตกตะกอนซึ่งใช้เวลา 1-2 
ชั่วโมง ก่อนจะนำาไปฉีดในแปลงนา ต้องฉีดเฉพาะใน
ขณะที่อุณหภูมิไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส เช่น เวลาเช้า
ตรู่ หรือเวลาเย็น ไม่มีความสะดวกในการใช้ ทำาให้ขาด
ความนยิมในหมูเ่กษตรกร อายกุารใชง้านของผลติภณัฑ์
เองก็สั้นเมื่อเทียบกับสารเคมีปราบศัตรูพืช นอกจากนี้ 
เกษตรกรยังเชื่อมั่นในการใช้สารเคมีมากกว่าการใช้วิธี
ทางชีวภาพซึ่งให้ผลการกำาจัดศัตรูพืชที่ช้ากว่า 

การขยายผลการใช้เชื้อรา Bb ต้องพบกับ 
ความทา้ทายหลายประการ เชน่ การพฒันากระบวนการ
ผลิตให้มีความซับซ้อนน้อยลงและผลิตภัณฑ์ถูกนำาไป
ใช้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างโจทย์วิจัยที่กำาลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนา คือ การพัฒนาเชื้อที่อยู่ในรูปของเหลวเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน การใช้ข้าวสารซึ่งหาได้ง่ายและ
มีราคาถูกเป็นอาหารเลี้ยงเช้ือ ซึ่งจะทำาให้เชื้อราท่ีได้ 

มีสัดส่วนของสปอร์ต่อเส้นใยสูงกว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อด้วย
ขา้วโพด และเพิม่ประสิทธภิาพในการกำาจัดเพลีย้ใหม้าก
ขึน้กว่าเดมิ รวมถึงอาจเปรยีบเทียบประสทิธภิาพของเช้ือ
ราที่ผลิตโดยใช้ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยจากภาครัฐเห็น
ความสำาคัญในการทำางานวิจัยเพื่อชุมชน เทียบเท่ากับ
การทำาวิจัยเชิงวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 

นอกจากนี้ ความท้าทายด้านการตลาดก็เป็นอีก
ปจัจัยท่ีมคีวามสำาคัญ ผลติภัณฑท์างชีวภาพของชาวบา้น
อาจไม่สามารถแข่งขันด้านการตลาดกับสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การให้ของ
แถมเมือ่ซือ้ผลติภณัฑ ์การโฆษณาชวนเชือ่ การมตีวัแทน
จำาหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 
เป็นต้น และปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของการขยายผลการใช้
เทคโนโลยีก็คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การผลิต
ไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำาได้ต่อเมื่อเกิดกรณี
ตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ก่อให้เกิดกระแสการบอกต่อ และทำาให้เกิดการยอมรับ 
ในเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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smart liFE

ชาวนาวันหยุด 
กับ 

ระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์

ในแปลงนา ด้วยเทคโนโลยีการทำานาตามระบบ SRI 
(System of Rice Intensification) ร่วมกับเทคนิคการ
บริหารจัดการน้ำาในนาข้าวตามหลัก AWD (Alternate 
Wetting and Drying) ประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงแหนแดง 
และเป็ดเพื่อเป็นเครื่องมือกำาจัดวัชพืชและเพิ่มธาตุ
อาหารในแปลงนา ภายใต้การเรียกกระบวนการนี้ของ
กลุ่มชาวนาวันหยุดว่า ‘เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว’

ซึง่ชว่ยลดตน้ทนุการทำานา ใชศ้กัยภาพของตน้ขา้ว 
ในการเจริญเติบโตหาอาหาร แตกกอ สร้างผลผลิต 
และง่ายต่อการจัดการเรื่องต่างๆ ลดโอกาสในการเป็น
โรคและแมลงข้าวให้น้อยลง ควบคู่กับการใช้แหนแดง 
(azolla) และเป็ด เป็นตัวช่วยในการให้สารอาหารและ
กำาจัดศัตรูพืชแก่ต้นข้าว ตลอดจนได้พัฒนาต้นแบบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในนา เช่นท่อแกล้งข้าว เครื่องตี
ตารางนาโยน และอุปกรณ์กำาจัดวัชพืชในร่องนาดำา ให้
มีต้นทุนต่ำาลงเพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรกล

เครือข่ายชาวนาวันหยุด นับเป็นแรงกระตุ้นให้ 
คนรุน่ใหม่ซึง่มคีรอบครวัประกอบอาชีพชาวนา หนักลบั 
ไปช่วยครอบครัวทำานาโดยใช้เวลาในช่วงวันหยุดท่ีว่าง
จากการทำางานหลัก โดยแสดงบทบาทในฐานะเป็น 
ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำานาให้แก่
ครอบครัว 

หลายท่านคงเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงิน
เดือน ในวัฏจักรที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย ผู้คนต้องใช้
ชีวิตอยู่บนความเร่งรีบ และการแข่งขันตลอดเวลา แย่ง 
กันกินแย่งกันใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีแออัดและเต็มไปด้วย 
สภาพปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนเชื่อว่า คงมีสัก
เสี้ยวหนึ่งของความคิดของหลายๆ ท่านอาจวางแผน
ที่จะหนีความวุ่นวายและความอลหม่านไปใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ ด้วยการใช้ชีวิตเป็นชาวนาท่ามกลางธรรมชาติ
ที่สงบและบริสุทธิ์ 

‘ชาวนาวันหยุด’ ก่อตั้งโดย สุภชัย ปิติวุฒิ 
‘มนุษย์เงินเดือนวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด’ เป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊คแฟนเพจ รวมกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน เห็นประโยชน์และ
ความสำาคัญของการทำานา ให้หันมาทำานาโดยใช้เวลา
ยามว่างจากการทำางานประจำาในช่วงวันหยุด 

เครือข่ายนี้สนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้และโอกาส 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการทำานา เพ่ือ 
ลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เพ่ิมผลผลติตอ่ไร ่โดยมเีป้าหมาย
คือ การสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับชุมชน และ
สงัคมเมอืงใหเ้กดิขึน้ภายใตข้อ้จำากดัของทรพัยากร เวลา 
และประสบการณ์ 

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สากลสู่การปฏิบัติจริง
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โดยการนำาองค์ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีได้จากเว็บเพจชาวนาวันหยดุ
ไปประยกุตใ์ช ้จนเกดิผลในเชงิประจกัษแ์กช่าวนารุน่พอ่
รุน่แมไ่ดเ้หน็และเชือ่ถงึประโยชน ์และพรอ้มทีจ่ะทำาตาม
ในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาต้นทุนการ
ผลิตของชาวนาสูงอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ชาวนาวันหยุด นับเป็นแรงบันดาลใจ
ใหแ้ก่คนรุ่นใหมแ่ละผู้ทีท่ำางานประจำาท่ีไมเ่คยมพีืน้ฐาน
ในการทำานา มคีวามสนใจและหนัมาทำานาควบคู่กับการ
ประกอบอาชีพหลัก จึงทำาให้เครือข่ายชาวนาวันหยุด
ได้รับความนิยมและขยายเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้
เกิดชาวนารุ่นใหม่ ที่เรียกตัวเองว่า ‘ชาวนาวันหยุด’ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ‘โปรแกรมเมอร์วันธรรมดา ชาวนา
วันหยุด’ ‘พ่อค้าวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด’ ‘ช่างซ่อม
ธรรมดา ชาวนาวันหยุด’ ‘พนักงานเอกชน ชาวนาวัน
หยุด’ ‘นักศึกษาปริญญาโท วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด’ 
‘ครูอาชีวะวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด’ 

เอาล่ะ ถึงบรรทัดนี้ คุณรู้แล้วใช่ไหม วันหยุดคุณ
จะทำาอะไร  

ผลจากการทำานา ตามแนวคิดของ 
‘ชาวนาวันหยุด’ ช่วยลดต้นทุนในการทำานา
ลงไร่ละประมาณ 3,000 บาท ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตสูงถึงไร่ละ 0.8-1 ตัน ทำาให้ชาวนามี
ผลกำาไรขัน้ต่ำาจากการทำานาประมาณ 10,000 
บาทต่อไร่ 

‘ชาวนาวันหยุด’ ยังช่วยเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของการทำานาให้มีภาพลักษณ์ใหม่ 
โดยทำาใหเ้หน็วา่การทำานาไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งทีย่าก
ลำาบากหรอืเหนด็เหนือ่ย และไมจ่ำาเปน็ตอ้งใช้
เวลาทั้งหมดกับการทำานา หากแต่ยังสามารถ
ประกอบอาชพีอืน่เปน็หลกั และใชเ้วลาในชว่ง
วนัหยดุในการทำานากส็ามารถทำานาให้ประสบ
ความสำาเร็จได้ 

กลุ่มชาวนาวันหยุด มีการรวมตัวเพื่อ
ร่วมทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความ
รู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการทำานา 
ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจในการทำากิจกรรม
ต่างๆ เป็นระยะๆ และเปิดรับบุคคลภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหว
ของ ชาวนาวันหยุด ได้ทาง Facebook Fan 
page ชาวนาวันหยุด

ที่มาภาพ: http://www.ชาวนาวันหยุด.com
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วิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่รับผิดชอบใน
โครงการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 
OTOP เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน จึงได้ส่ง
นักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อเป็นคณะทำางานรับรอง
คุณภาพสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ิมความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

จุดเร่ิมตน้ในการทำางาน แตไ่หนแตไ่รมา เราไมม่ี
หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ เมื่อไม่มี
หนว่ยงานในพ้ืนที ่ปญัหาของเรากค็อืใครจะเปน็ตวัแทน
ของเราในจังหวัดนั้นๆ เพื่อรับโจทย์รับปัญหาจากพื้นที่
เข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คลินิกเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นงานหน่ึงที่ได้อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย 
ในพืน้ทีม่ารับโจทยต์ามความตอ้งการของชุมชน คลนิกิ
เทคโนโลยีเป็นด่านแรก เมื่อชุมชนแต่ละแห่งมีปัญหา 
ทางมหาวทิยาลยัซึง่เปน็เครือขา่ยของคลินกิจะรบัโจทย์
แล้วเขียนเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง นี่คือจุดเริ่มต้น

ในฐานะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิ่ง
ที่ดิฉันอยากเห็นคือ ทัศนคติของชาวบ้านที่มองว่า 
วิทยาศาสตร์่จับต้องได้และไม่ยาก สิ่งท่ีเราอยากให้
พวกเขาเห็นก็คอืวทิยาศาสตรเ์ป็นเรือ่งในชีวิตประจำาวัน

การลงพืน้ทีข่องเราในชว่งแรกๆ นัน้ ภาระหน้าที่
หมดไปกบัการแนะนำาตวัเองวา่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
คือใคร ทำาหน้าที่อะไร และจัดนิทรรศการ นำากรณี
ตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑ ์มาสาธติให้พืน้ที่
ดวูา่ สาเหตทุีเ่ขาประสบความสำาเรจ็ เพราะเขาใช้กลไก
ของวิทยาศาสตร์

ทีท่ำาเชน่นัน้กเ็พือ่ใหเ้ขาไว้วางใจตอ่วิทยาศาสตร์ 
เราตอ้งการรู้วา่อะไรคอืปญัหาของเขา เพือ่นำากลบัมายงั
หนว่ยงาน เมือ่รบัโจทยม์าเราก็ประชุมกับทุกหนว่ยงาน
ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเพ่ือจะตอบโจทย์ให้พ้ืนท่ี 
พื้นท่ีแต่ละแห่งจะมีบริบทที่แตกต่างหลากหลาย กรม
วิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่สนองเขา โดยเคร่ืองมือท่ี
เรามี นั่นคือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือแล็บ 

ในช่วงเวลา 7-8 ปี จากภารกิจแรกเริ่มคือการ

แนะนำาตัวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการคือใคร มีหน้าที่
อะไร และรับฟังปัญหาของพื้นที่ว่าเขามีปัญหาอะไร 
ตอนหลังชาวบ้านในพื้นที่เรียนรู้มากข้ึน เนื้องานใน
ลำาดับถัดมาก็คือการโฟกัสบทบาทหน้าที่ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการให้ชัดเจน ว่าเรามีบทบาทอย่างไร
ต่อสินค้า OTOP เพราะมีหลายหน่วยงานและหลาย
กระทรวงที่ทำางานพัฒนาสินค้า OTOP เป้าหมายของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการก็คือต้องไม่ทำางานซ้ำาซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น

จากการหาข้อมูล เราก็พบว่าในการรับรอง
มาตรฐานให้สินค้า OTOP จะมีกลุ่มผู้ประกอบการท่ี
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐาน เราจึงมองเห็นว่า ปัญหาตรงน้ี 
สามารถแก้ไขได้ด้วยกลไกของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เปา้หมายของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารคอืจะตอ้ง
ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้มาตรฐาน งาน
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงหนีไม่พ้นการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และเป็นพี่เล้ียงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ซึ่ง
จะเห็นว่าบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความ
คล้ายคลึงกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ที่จะทำาในระดับใหญ่ แต่
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำาในระดับผู้ประกอบการ
เล็กๆ ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น  

ดิฉันตีโจทย์ว่าอะไรคือตัววัดความสำาเร็จใน
การทำาสินค้า OTOP เพื่อกำาหนดหน้าที่ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่ม
ท่ีผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับมาตรฐานในปีที่ผ่านมา การที่
ผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ผ่านมาตรฐานมีหลายสาเหตุ เช่น 
ค่า pH สูงเกินไป แต่ปัญหาก็คือไม่มีใครไปอธิบายเขา
ว่าค่า pH คอือะไร แลว้กระบวนการแกป้ญัหาทำาอยา่งไร

พวกเขารู้ ว่ าผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่ านมาตรฐาน
ด้วยเรื่องอะไร แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร 
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจับจุดนี้ โดยใช้แล็บทาง
วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบาย 

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการทำางานตรงนี้ก็คือ
ในแล็บการทดลอง นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ ดิฉันต้อง
ทำาความเข้าใจกับนักวิทยาศาสตร์ ว่าโลกของการ

กองบรรณาธิการ

Horizon ได้พูดคุยกับ คุณเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในประเด็นการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า OTOP เป็นรูปธรรมหนึ่งของการใช้
วิทยาศาสตร์ในมิติต่างๆ ของสังคม
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วทิยาศาสตร ์เราไปหาเขาเพือ่จูงมอืใหเ้ข้ามา ในอนาคต
เราจะผลักดันจากไข่ขาวให้เป็นไข่แดง

ในอนาคต ดิฉันมองว่าบทบาทของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประจำาภูมิภาคต่างๆ ต้องไม่จำากัดอยู่แต่
บริษัทที่มาทำา R&D เพราะเมื่ออยู่ในพื้นที่ อุทยาน
วทิยาศาสตรต์อ้งรบัโจทยจ์ากชมุชนทอ้งถ่ินดว้ย อทุยาน
วิทยาศาสตร์ไม่จำาเป็นต้องทำาเองทุกโจทย์ แต่รับโจทย์
จากท้องถิ่นมาแล้วส่งมายังกระทรวง แล้วหาความ
ชัดเจนภายในกระทรวงว่าบทบาทใครอยู่ตรงไหน เพื่อ
แจกแจงงานให้ชัดเจน

ในโลกปัจจุบัน ความปลอดภัยคือหัวใจสำาคัญ 
ความปลอดภัยก็คือสารปนเปื้อนซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอก  
แต่แล็บจะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถบอกได้ ว่าการ 
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เกินกว่าค่ามาตรฐานไหม ไม่ใช่
ว่าอาหารทุกประเภทจะปราศจากจุลินทรีย์ แต่ประเด็น
ก็คือเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งเป็นกติกาที่เป็น
เกณฑ์ร่วมกัน แล็บจะให้คำาตอบตรงนี้ เราไม่มีทางหนี
วิทยาศาสตร์พ้นไปได้เลย 

ทดสอบไม่ได้อยู่ที่แล็บเพียงอย่างเดียว แล็บของคุณ 
ไม่จำาเป็นต้องอยู่แต่ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ แต่มัน
ต้องอยู่ในทุกๆ พื้นที่ โจทย์อยู่ตรงนี้ 

ภารกจิของเราเหมอืนการพายเรือไปสง่คนขึน้ฝ่ัง  
ทำาอย่างไรไม่ให้เรือล่ม กิจกรรมที่อยู่บนเรือเป็นความ
รับผิดชอบของเรา ก่อนขึ้นฝั่งเขาต้องพร้อมที่จะอยู่รอด
บนฝั่ง เมื่อส่งเขาขึ้นฝั่งก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ
เขามีมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการรับรองแล้ว ภารกิจ
ของเราก็สิ้นสุด

กรมวิทยาศาสตร์ยังมองไปยังผู้ประกอบการ 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสินค้า OTOP แม้ว่าโฟกัสของ
เราคือสินค้า OTOP หรือเปรียบเป็นไข่แดง ไข่แดง
คือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ของเขาผ่าน ซ่ึงไข่แดงตรงนี้มี 2 กลุ่ม คือ 
ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรอง กับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ผลิตภัณฑ์พัฒนารุดหน้า

ส่วนไข่ขาว คือ ผู้ประกอบการรอบนอกที่ไม่ได้
เข้าร่วมสินค้า OTOP เราเข้าไปสร้างความตระหนัก
ว่าคุณหนีวิทยาศาสตร์ไม่พ้นนะ โดยเฉพาะในโลกที่
ต้องการมาตรฐาน เขาหนีไม่พ้นจากการทดสอบทาง
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Horizon ฉบับนี้มีโอกาสเดินทางไปยังชุมชนท้องถิ่น 3 แห่ง ชุมชนแห่งแรกคือชุมชน
ตำาบลแม่ทา อำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนแห่งน้ีมีการรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกรเพื่อผลิตพืชผลการเกษตรในระบบปลอดสารเคมี ทำาให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนตำาบลแม่ทา โดยการนำาของปราญช์ชาวบ้านอย่าง พัฒน์ อภัยมูล

ชุมชนแห่งท่ี 2 เราลงใต้ไปยังชุมชนตำาบลบ้านท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
เพือ่ไปดกูารฟืน้ฟวูถิชีวีติทีเ่รียกวา่ ‘โหนด-นา-เล’ ซึง่ทรพัยากรท่ีสำาคัญของชาวสทงิพระ 
ก็คือต้นตาลโตนด ถึงวันน้ีพวกเขารวมกลุ่มกันเพ่ิมมูลค่าให้ต้นตาลโตนดในการแปรรูป
เป็นสบู่และของใช้อื่นๆ ซึ่งนำาโดย พูนทรัพย์ ศรีชู โดยได้พูดคุยกับภาคมหาวิทยาลัย
ที่เข้ามาให้การสนับสนุนชุมชนแห่งนี้ด้วย น่ันคือ ผศ.ดร.อำานวย สิทธิเจริญชัย  
ผู้เชี่ยวชาญสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุมชนแห่งสุดท้าย เราย้อนขึ้นมาภาคเหนือตอนล่าง มายังโรงเรียนวัดเขาน้อย 
จงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เปน็ศนูยก์ลางความรู้ในการผลติพลงังานชวีภาพ กระทัง่ปจัจบุนั
ชุมชนแห่งนี้กำาลังจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน 
เป็นการสรางรายได้ให้ชุมชนบนวิถียั่งยืน แกนนำาในการนำาชุมชนแห่งน้ีไปสู่ประเด็น
พลงังานทางเลือกกค็อื อำานาจ ตินะมาตร ผูอ้ำานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย ซึง่ทำางาน
อย่างใกล้ชิดกับ ดร.พิสิษฐ์ มณีโชติ  

ทั้ง 3 ชุมชนต่างมีปัญหา และก็ฟื้นฟูชุมชนขึ้นมาได้ ปัจจัยร่วมที่ทั้ง 3 ชุมชน
มีร่วมกันก็คือ การรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันหาทางออก และ 
ที่สำาคัญคือองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ t e x t ]    กองบรรณาธิการ
[ p h o t o ]    วาฤทธ์ิ ศิริพิทยาโรจน์ 

วิทยาศาสตร์สู่ทุ่งหญ้า

intErviEw

ปัญหาของชาวแม่ทาคืออะไร

เดิมชาวบ้านชุมชนแม่ทาดำาเนินวิถีชีวิตแบบพ่ึง
ตนเอง ปลูกข้าวกินเอง เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากพื้นที่เป็น
พื้นที่ปิด แต่ปัญหาแรกๆ ที่พบคือชาวบ้านไม่มีเกลือจะ
กิน ชาวบ้านจึงเดินข้ามเขาลำาปางเพื่อเอาหมู เป็ด ไก่ 
ไปแลกเกลือที่ดอยขุนตาล ซึ่งการนำาเกลือกลับมาครั้ง
หนึ่งสามารถอยู่ได้หลายเดือน และเมื่อหมด ก็ค่อยเอา
ของไปแลกใหม่ 

01 
พัฒน์ อภัยมูล 
ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่  

วิถีชีวิตในอดีตอยู่แบบเรียบง่าย และพึ่งพา
ตนเอง แต่หลังๆ เมื่อมีการเปิดสัมปทานป่าไม้ พบว่า 
ป่าไม้โดยเฉพาะไม้สักหายไปจำานวนมาก และอีก
ครั้งที่พบความเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ คือ การขุดทำา 
รางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

การทำาไร่ทำานาในพื้นที่เริ่มต้นในสมัยที่เปิดให้มี
การสมัปทานปา่ไมน้ีแ่หละครบั แตเ่มือ่ตดัไมม้ากๆ ภเูขา
ก็โล่ง ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2498 เริ่มมีการสัมปทานป่า
ไม้ โดยการล่องไปตามแม่น้ำาแม่ทา ผลก็คือพบว่าป่าไม้
มีความอุดมสมบูรณ์ลดลงเรื่อยๆ  

คล้อยหลังอีก 40 ปี เริ่มมีปัญหาทรัพยากร 
ไมเ่พยีงพอตอ่การดำารงชวีติ และยงัพบปญัหาการตดัไม ้ 
ของนายทุนไปขาย 

ดังนั้น ปัญหาหลักๆ ของชาวบ้านคือความ 
แห้งแล้ง หลังจากนั้น ในปี 2529 มีนักพัฒนาเอกชน 
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จึงนำาแนวคิดจากการไปดูงานมาใช้  
เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนกันในกลุ่ม  
จากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย มีกลุ่มปงกาเลี้ยง
ควาย กลุ่มบ่อธารเลี้ยงวัว กลุ่มบ้านโอ้ง  
กลุ่มบ้านเหล่า มีถึง 15  กลุ่มท่ีอยาก 
แก้ปัญหาทั้งชุมชน

มกีารพดูคุยกนัแล้วเริม่สง่ตวัแทน
กลุ่มละ 2 คน เข้าไปเป็นกรรมการ เกิด
เครือข่ายจากการรวมตัวของชาวบ้านชื่อ
วา่ เครอืขา่ยคณะกรรมการกลาง เมือ่วนัที ่
15 สงิหาคม 2532 เข้ามาพดูคยุกนัเพื่อ
นำาแนวคิดของเครือข่ายไปบอกกับกลุ่ม 
ตัวเองว่า เครือข่ายกำาลังทำาอะไร

สิ่งที่ทางเครือข่ายทำาตอนนั้น คือ
เรื่องปุ๋ยเคมี กองทุนข้าวสาร ธนาคารวัว 
ทีท่างเครอืขา่ยวเิคราะหก์นัวา่ ในชมุชนใช้
ปุ๋ยเคมกีนัมาก และกซ็ือ้ในราคาแพง ทาง
เครือข่ายจึงคิดที่จะขายกันเองในราคา
เป็นธรรม ซึ่งซื้อมา 180 บาท แล้วขาย
ถุงละ 210  บาท ได้กำาไร 30 บาท จะ
คืนเงินสมทบใหก้ลุม่ออมทรพัย์นัน้ๆ 10 
บาท ให้คณะกรรมการบริหารจัดซื้อ 10 
บาทในการติดต่อ อีก 10 บาทเข้าเครือ
ข่าย เป็นกองกลางทุนสำารอง

เมื่อเป็นเครือข่ายมีเวลาพบปะกันบ่อยก็เกิด
การพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ 
ทรัพยากร ดิน น้ำา ป่า ต่างๆ  มากมาย จากนั้นชาวบ้าน
กลุ่มหนึ่งก็พบว่าเกษตรเชิงพาณิชย์ไม่ใช่คำาตอบ ก็เลย
เปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นแบบอินทรีย์

ทำาไมจึงคิดเปลี่ยนมาทำาเกษตรอินทรีย์
ตอนยุคก่อนปฎิวัติเขียว เกษตรกรทั้งหลาย

พยายามวิ่งตามบริษัทและการปลูกพืชเชิงเดียว เช่น
เดยีวกบัผมทีเ่คยปลกูยาสบู ถัว่ลสิง มะเขือเทศ ข้าวโพด
อ่อน และอีกสารพัด แต่ก็ไม่เคยหลีกพ้นความจนแม้จะ
ขยันแค่ไหนก็ตาม

ใครเขาบอกว่าความจนไม่มีอยู่ในฝูงชนคนขยัน
นัน้ แตเ่ราย่ิงทำากลบัย่ิงจน พอทำาเยอะกต็อ้งลงทนุเยอะ 
แต่พอขายผลผลิตกลับตรงกันข้าม ต้นทุนการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึนเรื่อยๆ เราอยู่ไม่ได้ก็ขาดทุน ยิ่งขยันย่ิงขาดทุน 
พ่อลองจดต้นทุนการผลิต มันเหลือแค่วันละ 12 บาท 
นี่คือสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ต้องไปกู้ยืมเขา เป็นหนี้เกือบ 
200,000 บาท ในยุคนั้นนะ ถ้าเป็นค่าเงินตอนน้ีก็คง
สัก 2 ล้านบาทชีวิตมันเครียดมากนะ ก็ปรึกษาภรรยา

เข้ามา โดยการนำาของ นายสวิง ตันอุด พบว่าหมู่ 5 
เป็นหมู่บ้านที่ล้าหลังที่สุด ในบรรดา 7 หมู่บ้าน ดังนั้น 
จึงวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ชุมชน และวางแผนที่จะ
ตั้งธนาคารข้าว ในปีเดียวกัน 

อยากให้พ่อพัฒน์ช่วยเล่ากระบวนการแก้ปัญหาโดย
องค์กรภายนอกที่เข้ามาในชุมชน

ป ี2529 มกีลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนภาคเหนอื 
มเีปา้หมายเพ่ือใหช้าวบา้นพึง่ตนเอง ผา่นกระบวนการ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกัน โดยเร่ิมเขา้มาเพ่ือ
เก็บรายละเอียดข้อมูลของชาวบ้านใน 6 หมู่บ้านของ
ตำาบลแม่ทา (ปัจจุบันมี 7 หมู่บ้าน) ในทุกเรื่อง เช่น 
หนี้สิน รายได้ อาชีพ ข้าว การปลูกพืชผลการเกษตร 
สถานะความเปน็อยู ่และทางองคก์รพฒันาเอกชนภาค
เหนือก็ได้นำาข้อมูลกลับไปสรุป

ตัง้แตน่ัน้มา จงึเกิดการตัง้ธนาคารขา้วแห่งแรก 
ของตำาบลขึ้นใช้ชื่อว่า ฉางข้าวเฉลิมพระเกียรติ ต่อ
มาปี 2531 เร่ิมเกิดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขึ้น มีการทำา
กจิกรรมแรกคอื การออมทรพัย ์ป ี2532 ซึง่ในตอนนัน้
มีทั้งการออกไปศึกษาดูงาน หาความรู้ด้านการเกษตร 
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วา่เราตอ้งกลับไปทำาเกษตรแบบเดมิแลว้ เหมอืนสมยัคน
รุน่พอ่รุน่แมเ่ราปลกูไวก้นิ ถงึไมม่เีงนิเรากอ็ยูไ่ด ้เพราะมี
อาหาร แล้วผมก็ลงมือทำาเลย ปี 2529 ทำาเต็มรูปแบบ 
พอปีต่อมาก็ได้ขายผลผลิตแบบเป็นเร่ืองเป็นราว จำาได้
ดีเลยวันนั้นเราเอากล้วย หัวปลี ใบตอง มะเขือ ชะอม 
พริก ผักกาด และคะน้า ไปขายที่ลำาพูน วันนั้นวันเดียว
ขายได้เงิน 2,500 บาท ดีใจกันมาก

หลังหักดิบตัวเองจากการทำาเกษตรเชิงเดี่ยว 
และเริม่เกบ็เกีย่วดอกผลจากหยาดเหง่ือแรงกายท่ีทุ่มเท 
ครอบครัวของผมก็ยึดวิถีเกษตรธรรมชาติมาโดยตลอด 

เม่ือมองเห็นว่านี่คือทางรอดของเกษตรกร ผม
ก็เริ่มขยายและเผยแพร่ความรู้ออกไปเรื่อยๆ เพราะ
สามารถลดรายจ่ายได้จริง ไม่ว่าจะปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง 
หรือรถไถ เลิกหมด พอสภาพดินดี ปลูกอะไรก็ได้ขาย 
อยา่งนอ้ยเราก็ปลูกส่ิงทีช่อบกนิ พอไมต่อ้งซือ้รายจา่ยก็
ลดลง เหลือกินเราก็แบ่งปัน เหลือจากแบ่งปันเราก็ขาย 
เข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว

แล้วทำาไมคนอื่นจึงทำาตามพ่อพัฒน์
ในภาพรวมของชุมชน เราเริ่มจากการตรวจ

ร่างกายนะ ก็พบสารเคมีตกค้างในเลือด ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีความเสี่ยงสูงมาก นี่คือส่วนหนึ่งนะ คนเริ่มกลัว
กัน ผมก็เริ่มทำาเกษตรอินทรีย์เป็นคนแรกๆ ในชุมชนนะ 
พอทำาไปแล้วมันอยู่ได้ เราก็บอกก็เล่าให้เขาฟัง แล้วเรา
ต้องมีการรวมกลุ่มมีเครือข่ายนะ เพราะถ้าทำาคนเดียว
ไม่มีเพื่อนมันยาก เราต้องสร้างกลุ่ม แล้วเราก็มีพลังใน
การต่อรอง ต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ ต่อรองในการขาย 

ในกลุ่มก็ต้องมีความโปร่งใส ทำาอย่างไรให้
โปร่งใส ก็ต้องตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจ แล้ว
สหกรณ์นี้ต้องส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนนะครับ ไม่ได้
ทำาให้เขาเป็นหนี้ 

พ่อพัฒน์มองว่าชุมชนแม่ทาจะยั่งยืนได้อย่างไร
ผมมองว่าการทำางานต้องเป็นมิตรกัน ถ้านัก

วิชาการมีสิ่งดีๆ ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้ชุมชน มันก็ขับ
เคลือ่นไปได ้ถา้นำาวชิาการมาปรบัใชก้บัประสบการณ์บท
เรียนของชาวบ้านที่ทำากันมา ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่เราจะ
ดงึเอาความเก่งในแตล่ะดา้นของแตล่ะคนมารวมกนัเพือ่
ขบัเคล่ือน สวทน.มคีวามรูมี้ความชำานาญเรือ่งอะไร แลว้
ชมุชนแมท่ามปีญัหาเร่ืองอะไร จะเขา้มาชว่ยตรงไหน วธิี
การแบบนี้มันจะเกื้อกูลกัน 

ทุกวันนี้ชุมชนแม่ทายังต้องการการพัฒนา
ไปเรื่อยๆ ณ วันนี้เรามองไปที่เรื่องการตลาด ต่อไป
เชียงใหม่จะมาคนจีนเข้ามาเยอะมาก ญี่ปุ่นก็มี ทำาไม

เราไม่มองเรื่องตลาดตรงนี้ เราทำาเกษตรอินทรีย์กันกว่า 
100 ครอบครัว เราน่าจะทำาตรงนี้ เอาองค์ความรู้พื้น
บ้านมาทำา ในหมู่พวกเราเราจะทำางานร่วมกันอย่างไร
ระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ตอนนี้ทุกคนอยากกิน
ของดมีปีระโยชน ์เรากต็อ้งคิดว่าทำาอย่างไรจึงจะผลิตผกั
ที่มีความหลากหลาย

การเกษตรกับวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกันอย่างไร
ผมคิดว่าเราต้องการให้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เข้ามาเสริมเรื่องการตลาด เพื่อสร้างราย
ได ้ใหล้กูหลานเหน็คณุค่า และกลบัมาทำาเกษตร พร้อมๆ 
กับการสร้างคนรุ่นใหม่ โดยพยายามศึกษาเพื่อหาความ
เชือ่มโยงในการดำาเนนิงาน เพือ่สรา้งรายไดล้ดรายจ่ายให้
เกษตรกร เช่น นำาซากข้าวโพด มาทำาปุ๋ย เป็นต้น และ
วางแผนทีจ่ะตัง้สถาบันหรอืกองทนุ อกีเรือ่งทีเ่ราตอ้งให้
ความสำาคัญนั่นคือภาวะโลกร้อน ในอนาคตจะเป็นตัวที่
กำาหนด ความยากดี มีจนของประชาชน 

สวทน. ลองช่วยคิดก็ได้นะครับ เป้าหมายของ
พวกเราคืออยากเห็นคนรุ่นใหม่ทำา ถ้าเขาทำาได้ดี คนรุ่น
ใหม่จะกลับมาที่แม่ทา เพราะมีความเชื่อมั่น ผมมองว่า
อุตสาหกรรมมันไม่ใช่อนาคตของเรา ต่อไปลูกหลานจะ
ทำางานอะไร 

หรือหากว่าคนแม่ทารุ่นใหม่ไม่อยากทำาเกษตร
แล้ว ไปใช้ชีวิตในเมือง แต่เขามีที่ดินในเมือง เราจะช่วย
กันอย่างไร ในอนาคตของการเกษตรมันต้องมีตลาด แต่
เราตอ้งชดัเจนนะ อินทรย์ีกอิ็นทรย์ีไปเลย สร้างความเชือ่
มั่น สร้างความศรัทธา เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดแล้ว ฝ่ายผลิตก็
ปรับปรุงการผลิตแล้วส่งไป
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สภาพชุมชนบ้านท่าหินก่อนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จะเข้าไปสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างไร

พูนทรัพย์: ช่วงท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้ามาในชุมชนบ้านท่าหิน เป็นช่วงท่ีชุมชนเริ่มวางแผน
การแก้ไขปัญหาของชุมชน วิถีชีวิตหลักของชุมชนคือ
ปลูกตาลโตนด แต่ในช่วงหลังๆ ชาวบ้านเริ่มปรับ
เปล่ียนไปทำาอาชีพรับจ้างในเมือง ทรัพยากรในชุมชน
เริม่มนีอ้ยลง ทำานาก็ไม่ไดผ้ลผลติมากนัก การแกปั้ญหา
เบื้องต้นคือการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในการสร้าง
ผลผลิต เช่น กลุ่มทำาดอกไม้จันทน์ เนื่องจากเมื่อก่อน 
การเดินทางเพื่อซื้อของมาจัดงานศพยากลำาบาก  

ตอ่มาชมุชนของเรามกีารทำาแผนแมบ่ทชมุชน ซึง่
แผนมีที่มาจากการสอบถามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน มันก็ทำาให้ เ กิดคำาถามว่าชุมชนท่าหิน 
จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือจะกำาหนดอนาคต
ของตนเอง ชุมชนก็เลือกที่จะวางแผนกำาหนดอนาคต
ด้วยตนเอง และเริ่มมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือหา
โจทย์ความต้องการของชุมชน ปัญหาโดยรวมคือปัญหา
ทรัพยากรที่หายไป โดยพบว่าวิถี ‘โหนด-นา-เล’ ต้อง 
ได้รับการพัฒนา  

ในช่วงเวลาต่อมา เราได้ประสานงานกับ 
หน่วยงานภายนอก อาจารยไ์พบรูณ ์ศริลิกัษณ ์กเ็ปน็หนึง่ 
ในน้ัน ท่านแนะนำาว่า ชุมชนต้องปลูกตาลโตนดเพิ่ม 
และแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตาลโตนด เช่น นำา
มาแปรรูปเป็นน้ำาตาลโตนด ซึ่งตอนนี้เรามีออร์เดอร์มา
จากกรุงเทพฯ  

แต่มันก็มีปัญหาให้เราใช้องค์ความรู้เข้ามาแก้ไข 
เช่นในฤดูฝน ตาลจะมีส่วนผสมของน้ำาเยอะ ทำาให้
การแปรรูปเป็นน้ำาตาลไม่ได้ความหวาน แต่ถ้าเป็นช่วง
ฤดูกาลของตาลปัญหาก็น้อยลง

ตอนนั้นดิฉันเป็นแกนนำาชุมชน เป็นประธาน 
อสม. ช่วงหลังเป็นรองนายก เป็นสมาชิก อบต. แต่พอ
ทำางานไปไดส้กัพกั สถานการณ์การเมอืงเร่ิมรุนแรง ดฉัิน
จึงถอยออกมาเป็นสมาชิก อบต. เพียงอย่างเดียว แล้ว
เดินหน้าพัฒนาชุมชน สิ่งที่เราได้ทำาคือแผนแม่บทชุมชน 

02 
พูนทรัพย์ ศรีชู
ผู้ประสานงานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

จากแผนนำาไปสู่กิจกรรมอย่างไร

พูนทรัพย์: อย่างที่เรียนให้ทราบ ชุมชนของเรา
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน. มีการ
อบรมการทำาขนม การแปรรูปน้ำาตาลทำาขนม เขาก็เชิญ
คณะทำางานในเรื่องนี้มาหารือ ปีนี้เขาก็จะพัฒนาการ
แปรรูปตาลโตนดเป็นหลัก พอเราได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยง 
กับที่อื่นมากขึ้น 

การแปรรูปตาลโตนด เราเริ่มท่ีการทำา ‘สบู่ตาล
โตนด’ ชาวบ้านจะเรียกว่า ‘สบู่ลูกโหนด’ จุดเริ่มต้นการ
ทำาสบู่ตาลโตนดเกิดจากความช่างสังเกต เรามีโจทย์
ว่าอยากใช้ประโยชน์จากตาลโตนดวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ 
ในพื้นที่ให้มากที่สุด เริ่มจากใช้กันเองในหมู่สมาชิก กว่า
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จะเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน เขาบอกว่าแม่วัวจะไม่ 
วิง่ไลเ่ราเหรอ เอาสบู่ตาลโตนดมาทา เขาบอกว่ากลิน่มนั
ไมเ่หมอืนสบู่ แตก่ล่ินตาลมนัหอมเป็นเอกลกัษณ ์เราใส่
น้ำาหอมเข้าไปปรากฏว่ากลับไม่มีใครซื้อ 

จากนั้นก็เริ่มขยายไปยังนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
เทีย่วเชงิอนรัุกษใ์นพ้ืนที ่สทงิพระ จนทีส่ดุแลว้ไดร้บัการ
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง ทำาใหม้กีารรวบรวมกลุม่ซึง่สว่น
ใหญเ่ปน็สมาชกิชมรมทอ่งเทีย่วตาม ‘วถิโีหนด- นา-เล’ ซ่ึง
มีสมาชิกมากกว่า 50 คน แต่แยกส่วนการผลิตออกมา
ทำาสบู่ประมาณ 15 คนเพื่อมุ่งเน้นการผลิตเชิงพาณิชย์
อย่างจริงจัง  

สำาหรับการผลิตสบู่ตาลโตนด จะเน้นใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วน
ประกอบสำาคัญ  3  อย่าง เช่น ตาลโตนด ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในพื้นที่ น้ำาผึ้งรวงเพื่อบำารุงผิว และสารกลีเซอรีน เพื่อ
ให้ได้สบู่ตาลโตนดที่น่าใช้ 

ปจัจบุนัเราสามารถผลติสบูจ่ำาหนา่ยไดป้ระมาณ 
200-300 ก้อนต่อวัน ขึ้นอยู่กับออร์เดอร์ที่สั่งเข้ามา  

ทางกลุ่มผลิตสบู่ลูกโหนดมีการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างไรบ้าง

เมื่อเห็นว่าใช้ได้ดีจึงเกิดการขยายผล ตอนน้ัน 
สวทน. ก็เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีให้ โดยมีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เขา้มาสนบัสนนุเรือ่งเทคโนโลยแีละองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาจนกระทั่งชุมชนท่าหิน
เป็นพื้นที่นำาร่องในการทำาสบู่ตาลโตนด  

สวทน. ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การวิจัย จน
เราได้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น จากเดิมผลิตสบู่เป็นก้อน
ปกต ิจากนัน้กพ็ฒันามาเปน็ลายดอกไม ้ทำาใหน้า่ใชม้าก
ขึ้น เราพบว่าคุณสมบัติทางวิชาการของสบู่ตาลโตนด 
มสีรรพคณุเปน็เคร่ืองประทนิผวิได ้เช่น เนือ้ลกูตาลโตนด
สุกมีวิตามินเอ  ช่วยบำารุงผิว ทำาให้ผิวนุ่ม   

กอ่นหนา้นี ้ดฉินัเปน็สมาชกิในการทำาแผนลุม่น้ำา
ทะเลสาบสงขลาอยูแ่ลว้ และเมือ่ สวทน. และ มอ. เขา้มา
เพื่อวางแผนการทำาชุมชนนวัตกรรมนำาร่องในพื้นท่ีภาค
ใต้ จึงได้วางแผนการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมนำาร่องร่วม
กัน โจทย์หลักๆ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด 
และพัฒนามาสู่การเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยง 

อยากให้อาจารย์อำานวยช่วยเล่าในช่วงที่เข้ามาสนับสนุน 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ชุมชน

อำานวย: ตอนที่เราเข้ามาสนับสนุนเรื่องวิชาการ
ในชมุชน เราถามถงึความตอ้งการของชุมชน ตอนนัน้คุณ
พูนทรัพย์ทำาแผนพัฒนาลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา พอได้

เจอกนั เรากเ็หน็แลว้ว่าชุมชนนีม้ศีกัยภาพ กเ็ริม่จากการ
ที่ได้คุยกัน ซึ่งพบว่าชุมชนท่าหินมีทั้งสบู่ลูกโหนด เห็ด 
ประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ตอนแรกเราจะช่วยทุกอย่าง 
แต่เงื่อนไขของเราคือเราจะไม่ช่วย 100 เปอร์เซ็นต์ เรา
จะให้ความรู้ให้การส่งเสริม เราจะไม่เป็นตัวหลัก เพราะ
พอเราออกมาจากชมุชน ชมุชนกไ็มส่ามารถชว่ยเหลอืตวั
เองได้ ถ้าเราทำาให้หมด 

สิ่งแรกที่มาช่วยชาวบ้านพัฒนาคือสบู่ตาลโตนด 
เราดูเขาทำาก่อนว่ามีอะไรท่ีเขาขาดตกบกพร่อง เราก็
ติดต่อหน่วยงานเอกชนเข้ามาเป็นวิทยากร เพราะชุมชน
ต้องรู้จักเอกชน มันทำาให้ชุมชนได้ประโยชน์หลายอย่าง 
บางทีโรงงานที่กรุงเทพฯทำาไม่ทัน เขาอาจให้ชุมชนช่วย
ผลิต ผมมองว่านี่คือช่องทางการตลาด นี่เป็นเหตุผลที่
เราดงึเอาวิทยากรจากภาคเอกชนเข้ามา มนัไดป้ระโยชน์
หลายอย่าง ทั้งความรู้และการค้าเลย นอกจากเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์แล้ว เทคนิคทางการค้าก็ต้องมีด้วย ก็
เลยใช้วิทยากรจากเอกชนที่ทำาการค้าจริงๆ

จากการเข้ามาสนับสนุนวิชาการให้ชุมชน อาจารย์มอง
ว่าชุมชนควรไปในทิศทางไหน

อำานวย: ในตอนนี้ สิ่งที่เรามาส่งเสริมเขา เช่น 
สบู่ตาลโตนดหรือน้ำาตาล อาจจะยังไม่ใช่แนวทางหลัก 
เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่เขาต้องพัฒนาข้ึนมา ฉะนั้นเขา
ต้องมีอาชีพหลัก ส่ิงเหล่านี้ยังเป็นเพียงงานเสริม แต่
เราจะทำาอย่างไรให้งานรองหรืองานเสริมเป็นงานหลัก 
นี่คือสิ่งทีต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ ไม่อย่างนั้นเขาก็ไปหา
งานหลักที่เคยทำา ซึ่งอยู่ข้างนอกชุมชน ทำาอย่างไรให้
ชุมชนเข้มแข็ง ทำาให้งานรองเป็นงานหลักให้ได้ ซึ่งเป็น
งานที่ใช้ทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก ตาลโตนดเป็น
ทรัพยากรท้องถิ่น ตัวตาลจะได้ตั้งแต่ตัวตาลท่ีทำาสบู่ 
ต่อไปอาจจะทำาบรรจุภัณฑ์โดยทำาจากไม้ตาล ให้ทุก
อย่างมันทำาจากทรัพยากรท้องถิ่น คนก็จะเข้มแข็งโดย
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 

ตอนนี้เราพยายามผลักดันให้สบู่ตาลโตนดเป็น
สินค้าของฝากท้องถิ่น ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
ใหม่ โดยใช้ไม้ตาลทำา ถ้าเราใช้วัสดุไม้ตาลมาทำาบรรจุ
ภัณฑ์ มันจะสร้างมูลค่ามหาศาล ตัวสบู่บวกไม้ตาล มัน
อาจขายไดก้ลอ่งละ 100 เรากอ็ยากจะขายอีกราคาหน่ึง 
สิ่งสำาคัญที่ชุมชนจะไปได้คือเรื่องตลาด เรื่องเทคโนโลยี
เราถือว่าพอใช้ได้แล้ว 

แนวทางการพัฒนาตลาดเป็นอย่างไร
อำานวย: ขณะนี้ มอ. อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 

ตลาด ตลาดสูง ตลาดกลาง และตลาดล่าง ต้องทำาทั้ง 
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ปัญหาและความต้องการของชุมชนคืออะไร
ผมทำางานในฐานะผู้บริหารโรงเรียน บริหารการศึกษา แต่เราต้องการค้นหาความต้องการ ค้นหาสภาพ

ปัญหาของนกัเรยีนวา่เขามสีภาพเป็นอยา่งไร กค็น้พบวา่นกัเรยีนมปัีญหาดา้นฐานะทางเศรษฐกจิเป็นสำาคัญ พวกเขา 
มรีายไดต้่ำา ซึง่มนัสง่ผลใหเ้กิดภาวะดอ้ยโอกาสทางการศกึษา ดว้ยแนวคดินีเ้ราจึงศกึษาสภาพบรบิทชมุชนทีโ่รงเรียน
เป็นเขตพื้นที่ให้บริการอยู่ 

พอเราได้เห็นปัญหาภาพรวมของชุมชนทั้งหมด เราจัดประชุมทั้งหมู่บ้านขึ้นมาพูดคุยหาข้อสรุปกันว่า 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาพรวมของชุมชนเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีได้ 

เด็กๆ อย่างสม่ำาเสมอ และเร่ิมมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 
ในพื้นที่ ทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

ในวิถีของ ‘โหนด-นา-เล’ เราได้ฟังเรื่อง ‘โหนด’ มาพอ
สมควร อยากให้คุรพูนทรัพย์เล่าเรื่องการพัฒนา ‘นา’ 
และ ‘เล’ ให้ฟังหน่อยครับ

พนูทรพัย:์ เมือ่กอ่นเราใชปุ้ย๋คอกในนาขา้ว ตอน
หลังรัฐส่งเสริมให้ใช้เคมี ปรากฎว่าดินแข็ง แล้วน้ำาที่เอ่อ
จากทะเลสาบสงขลาจะมีปลาขึ้นมาวางไข่ในนาข้าว แต่
ช่วงหลังๆ ไมม่ ีกค็ดิวา่เรานา่จะฟืน้ดนิ เพราะถา้ดนิด ีน้ำา
ท่ีจะไหลลงสูท่ะเลสาบสงขลามนักเ็ปน็น้ำาด ีเรากฟ็ืน้ดนิ

เรายังฟื้นฟูเรื่องการปลูกข้าวชีวภาพ การปลูก
ขา้วสงัขห์ยด โดยเนน้การผลติพนัธุข์า้วมากกวา่การผลติ
เพือ่จำาหนา่ยขายในเชงิปรมิาณ ขณะนีไ้ปสขีา้วทีโ่รงส ีซึง่
หากมีโรงสีข้าวขนาดเล็กก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย

ส่วนเรื่อง ‘เล’ เริ่มมีการสร้างความตระหนัก
ให้เกษตรกรเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำา 
เนือ่งจากทีผ่า่นมามกีารทำาลายทรพัยากรธรรมชาต ิเชน่ 
การวางยาเบื่อ เพื่อจับสัตว์น้ำา การจับสัตว์ที่ยังไม่วางไข่ 
ทำาให้ภาครัฐต้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและนำามาปล่อย
ทดแทน ซึ่งไม่พอต่อความต้องการจับ 

ดังนั้น ดิฉันคิดว่าเราต้องสร้างความตระหนัก
ให้ชาวประมง เห็นโจทย์ที่ก่อให้เกิดปัญหาของการ 
สูญพันธุ์สัตว์น้ำา และชักชวนรณรงค์ให้เห็นความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์สัตว์น้ำา การอนุรักษ์สัตว์น้ำาในลุ่มน้ำา 
จะช่วยสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้
กับชุมชนในระยะยาว และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในวิถี ‘โหนด-นา-เล’ เป็นอีกช่องทางในการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน

3 ตลาด ในชุมชนเราอยากจะขายทั้ง 3 ตลาดเลย ถ้า
เป็นโรงแรมเราปล่อยระดับบนอย่างเดียว ถ้าในพ้ืนท่ี
เราแข็ง เมื่อฐานเราแข็งคนที่อื่นก็อยากเข้ามาซื้อ แล้ว
พยายามจะสร้าง 2 อย่างคือ ถ้าเราปล่อยให้สินค้ามัน
กระจายง่ายเกินไป การลอกเลียนมันจะตามมา ถ้าเรา
บอกว่าถ้าอยากได้ของคุณภาพดีจากเราต้องมาที่เดียว 
จะสรา้ง 2 อยา่งคอืความเขม้แขง็ของผลิตภณัฑแ์ละสรา้ง
การท่องเที่ยว ผมใช้ระบบคิดเดียวกับฝรั่งเศส ถ้าคุณจะ
ซือ้ผ้าไปทีเ่มืองนีน้ะ ไปหาท่ีอืน่ไมเ่จอ ถ้าจะซือ้มสัตาร์ด
ต้องไปลียง ถ้าซื้อที่ไหนก็ได้มันก็ไม่มีใครมาสงขลา มัน
ต้องสร้างความดึงดูด 

นอกจากสบู่ลูกโหนดแล้ว มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหม
พูนทรพัย์: นอกจากสบูต่าลโตนด เรายงัมกีารนำา

มาทำาขนม และน้ำาตาลโตนดแว่น 
อำานวย: ขณะนี้ เริม่วางแผนการสรา้ง branding 

โดยใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกันท้ังหมด ตอนนี้เราทำา 
‘โหนด-นา-เล’ และวางแผนการสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ทำาไอศครีมลูกตาล

พูนทรัพย์: เราก็ไปเรียนทำามาแล้ว แต่พอ 
นักท่องเที่ยวกินมันเหมือนตาลสด แต่มันก็หอมอร่อย   
นอกจากนี้เรายังขยายงานพัฒนาไปสู่คนทุกวัย แต่เดิม
สมาชิกกลุ่มมีแต่ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันเร่ิมมีสมาชิกกลุ่ม
อายุน้อยลง มีสมาชิกอายุน้อยลงมากขึ้น  

การดำาเนินงานท่ีผ่านมาเป็นการดำาเนินร่วม
กับโรงเรียน หลักสูตรต่างๆ จะบรรจุเข้าสู่โรงเรียน 
เช่น การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ การทำาสบู่ตาลโตนด 
และอื่นๆ อีกหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการส่วนร่วม
ของเยาวชนในพ้ืนที่ เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งท่ีผู้ใหญ่ กำาลัง
ดำาเนินการในชุมชน และมีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดให้

03 
อำ�น�จ ตินะม�ตร 
ผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดพิษณุโลก
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อย่างไรบา้ง ชมุชนกรู้็วา่ตวัเองมตีน้ทนุทางทรพัยากรคอื
อะไร แต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา

หลังจากนั้นเราตกลงกันว่าเราพร้อมจะพัฒนา 
เรียนรูส้ิง่ใหม ่โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน เป็นศนูยก์ารเรียน
รู้ในการวิเคราะห์วิจัย เมื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้
ปัญหา เรานำาตัวแทนของชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกัน 

เราเริ่มหาเครือข่ายเพื่อหาองค์ความรู้  เรา
คิดถึงเครือข่ายเก่าที่เราเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราก็
ไปหา ดร.พิสิษฐ์ มณีโชต ิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปัญหาบ้านเราคือเราเป็นเกษตรกรและเลี้ยง
สัตว์ เช่น วัว ควาย หมู เกษตรกรรมก็คือพืชไร่ เช่น มัน
สำาปะหลงั ข้าว แตห่มูบ่า้นเราไมม่รีะบบชลประทาน มนั
จึงทำาให้เราต้องพึ่งดินฟ้าอากาศ ก็ส่งผลให้ฐานะของ
ชุมชนมีรายได้ต่ำา

เราตัง้โจทยว์า่เราจะลดรายจา่ยของเราไดอ้ยา่งไร 
และเพิ่มรายได้อย่างไร    

โครงการพลังงานทางเลือกเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างไร
เราติดต่อไปที่ ดร.พิสิษฐ์ มณีโชติ วิทยาลัย

พลงังานทดแทน และอาจารยช์าต ิชัยสทิธิ ์นายกสมาคม
พัฒนาชุมชน หลังจากนั้นก็เกิดเครือข่ายต่อเนื่องไปท่ี
พลังงานจังหวัด เครือข่าย สวทน. ตอนนั้นประเด็นของ 
สวทน. ไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับชุมชนได้ แต่ สว
ทน.จะเช่ือมโยงกับมหาวทิยาลยั บนแนวทางอยา่งนีก้เ็กดิ
การเชื่อมโยงกันผ่านมหาวิทยาลัยโดย ดร.พิสิษฐ์ 

สิ่งที่เกิดตามมาจากนั้น ดร.พิสิษฐ์ ก็เข้ามาใน
พื้นที่มาดูต้นทุนของชุมชนร่วมกัน ก็พบว่าเรามีวัว เรามี 
มูลสัตว์ เราก็น่าจะลดรายจ่ายโดยลดค่าก๊าซแอลพีจี 
โดยทดลองผลติกา๊ซแอลพจีโีดยการหมกั ซึง่ลงุจรลักม็า
ช่วยออกแบบระบบหมัก ทั้งระบบจม ระบบลอย ที่อยู่
ในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่วิจัย ซึ่งได้ผล เราก็คัดเลือก
เทคโนโลยีหรือระบบหมักที่ดีที่สุดไปใช้ตามบ้าน 

เวลาเราไปศึกษาดูงาน กลับมาเรานั่งวางแผน
กัน ซึ่งไม่ได้ใช้งบฯเป็นหลัก แต่เราใช้ความต้องการ
ของเราเป็นหลัก เราต้องการอะไร เราก็ไปหาความ
รู้  ไปศึกษาดูงาน เมื่อเราเริ่มรู้มากขึ้นเราก็มาทำา
กิจกรรม เราเร่ิมที่ระบบก๊าซชีวภาพ เราก็ไปเห็น
เตาก๊าซชีวมวลที่นักศึกษาทำาวิจัย ชาวบ้านเขาก็คิด
ว่ามันน่าจะทำาขายได้ เราก็ลงขันกันทำา ไปหาเศษ
เหล็ก เมื่อสามารถผลิตเตาได้เครื่องแรก เราก็ใช้โรง
อาหารเก่าของโรงเรียนเป็นโรงงาน เริ่มขอยืมอุปกรณ์
เครื่องจักรที่คนในหมู่บ้านมี แล้วเราก็เริ่มผลิต เราไม่
ได้ทำากันอย่างเป็นทางการ ก็มอบหมายให้ ดร.พิสิษฐ์ 

ช่วยดูเรื่องการตลาดให้ 
ในกระบวนการผลิตมีนักเรียน มีครู มีชาวบ้าน 

ร่วมสร้างกันขึ้นมา เราก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
ผลิตเตา เราสามารถหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต ซึ่ง
เป็นการกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องขึ้นมา

การประเมินคุณภาพของเตา จะเป็น ดร.พิสิษฐ์ 
และทีมนักวิชาการ เพื่อวางแผนการปรับปรุงผลผลิตให้
มีประสิทธิภาพ และเมื่อนำามาประกอบกับศักยภาพที่มี
ในชุมชน ก็ปรับแผนการพัฒนาตลอดมา ทำาให้เตาก๊าซ
ชีวภาพของเรามีศักยภาพมากขึ้น

จากการผลิตก๊าซชีวภาพและเตาชีวมวล นำาไปสู่อะไรอื่น
อีกไหม

เราเร่ิมมีออร์เดอร์ เร่ิมขายได้มากข้ึน ก็ไปซื้อ
เครื่องจักรในการผลิตเพื่อนำามาผลิตสินค้าตัวใหม่ 
ระหว่างนี้ สวทน. เริ่มเข้ามาในลักษณะของการนำาเอา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา แต่จริงๆ แล้วเราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการผลิตมาในเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ได้รับการต่อยอด
จาก สวทน. ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ก็เริ่มขยาย
ไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ก็คือ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง

เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งมันเกิดมาจากการวิจัย
ของนกัศึกษาซึง่เป็นลกูศษิยข์อง ดร.พสิษิฐ์ โดยศกัยภาพ
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ถ่านอัดแท่ง กลุ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นพัฒนาการ
ของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเราเรียนรู้
เรื่องของ gassifier 

มนัเริม่จากระบบเตากา๊ซชวีมวล มนัทำาให้เรารูว้า่
ระบบเผาไหม้ในห้องเผามันเป็น gassifier ฐานความรู้ 
ตรงนี้เรามีมานานแล้ว เราก็มีแนวคิดว่าชุมชนของเรา
น่าจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลได้ เราก็ขับรถไปดู
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงราย ไปดูที่สุรินทร์ แล้ว 
กลับมาหาข้อสรุป พบว่าเราไม่มีวัตถุดิบ แต่เมื่อเรามี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานกระตุ้น 
เราไม่ได้ยุติว่าเราไม่มีวัตถุดิบแล้วเราจะทำาอะไรไม่ได้ ก็
เรียนรู้ใหม่ ก็เลยมาศึกษาหญ้าเนเปียร์ 

เราก็ปรึกษานักวิชาการด้านพลังงาน เพื่อเป็น 
เครื่องมือยืนยันว่าวิธีคิดเราเป็นไปได้ เมื่อได้ข้อยืนยัน
แล้ว เราก็นำาเข้าสู่การประชาคมว่าเรายินดีที่จะสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล

ทำาไมชุมชนจึงต้องการโรงไฟฟ้าชีวมวล
อธิบายได้ง่ายก็คือ เศรษฐกิจครัวเรือนสามารถ

พัฒนาได้ถ้ามีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าก็เป็น 
คำาตอบหนึ่ง เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนบ้าน
เขาน้อย พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ เรายังไม่รู้ว่า
บริษัทไหนจะมาสร้าง เราประชาคมว่าเราอยากจะมีโรง
ไฟฟา้ เรากย่ื็นข้อเสนอไปวา่บรษัิทไหนอยากจะมาสรา้ง 
โรงไฟฟ้าชีวมวล เราไม่มีกำาลังนะ แต่ถ้าบริษัทที่เข้ามา
ต้องรับข้อเสนอของเราให้ได้นะ เราตั้งกำาลังการผลิต
ไฟฟ้าไว้ที่  1 เมกะวัตต์ ซึ่งมีทุนดำาเนินการทั้งระบบ
ประมาณ 60 ล้านบาท  

อะไรคือเงื่อนไขของชุมชน
ข้อเสนอของชุมชนมีเพื่อหาข้อสรุปว่าเรากับ

บริษัทเอกชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไขว่า
โรงไฟฟา้แหง่นีต้้องใช้วตัถดุบิในการผลติคอืหญา้เนเปยีร ์
เท่านั้น บริษัทที่จะเข้ามาเขาก็ไปทำาวิจัยว่ามันเป็นไปได้
หรือไม่ เมื่อต่างคนต่างเช่ือมั่นก็เข้าสู่กระบวนการ เซ็น
สญัญากนั หญา้ตนัละ 320-350 บาท โดยบรษิทัเอกชน 
เข้ามาลงทุนและรับซื้อ แต่ชุมชนมีหน้าที่บริหารจัดการ 
และเริ่มมีพื้นที่เสนอการปลูกสูงถึง 200 ไร่

นี่คือผลจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนเป็นตัวพัฒนาวิธีคิด เม่ือแนวคิด
ถูกพัฒนาเรื่อยๆ มันต่อยอดเป็นกิจกรรม เพราะเราไม่
ไดท้ำางานบนฐานการปอ้นมาจากใคร เราทำางานจากการ
ระเบิดข้างในของเราเองว่าเราต้องการแบบนี้ แล้วเรามี
เครื่องมือในการพัฒนาความคิด

และกำาลังของพวกเรานั้นไม่สามารถทำาได้โดยลำาพัง
แน่นอน เราไม่มีทุนและความรู้ไปสร้างอุปกรณ์แบบนี้  
ผลิตภัณฑ์มันน่าสนใจ แต่เราไม่มีเทคโนโลยี ก็เลยให้ 
ดร.พิสิษฐ์ นำาเทคโนโลยีมาทดลอง เราให้นักเรียนทำา
เป็นโครงงาน ขณะที่นักวิชาการของวิทยาลัยพลังงาน
ก็ต้องการทดสอบเคร่ือง เมื่อความต้องการของชุมชน
และมหาวิทยาลัยตรงกันจึงได้มีการนำาเครื่องมาทดลอง
ที่ชุมชนร่วมด้วย  

จากการประเมินศักยภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์
แล้ว พบวา่ ชมุชนมโีอกาสในการพฒันาเรือ่งดงักลา่ว ท้ัง
การตลาด แต่ยังต้องการเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการ 
ดำาเนินงาน และเมื่อ สวทน. ได้สนับสนุนให้ดำาเนินการ
ศึกษาดูงาน ก็ได้ไปศึกษาดูงาน และหารือผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อกลับมาพัฒนางานจนได้เครื่องต้นแบบ

การพัฒนาในระยะต่อมา มีเอกชนอยากหา
เครือข่ายผู้ผลิตร่วม โดยเราป้อนสินค้าให้เขา เราก็แกะ
แบบจากเคร่ืองของเขาแล้วสร้างใหม่ ด้านการตลาด
ผมพยายามหาตลาด เราทำาไปมันก็มีเครือข่าย มัน
เป็นจังหวะหน่ึงที่ผมเคยไปท่ีมหาวิทยาลัยโตเกียว แล้ว 
อาจารย์พิสิษฐ์ก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนในปี
ที่ผ่านมา ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีใบ certificate จาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว มันน่าจะเป็นใบเบิกทางด้านการ
ตลาด เราก็ผ่านกระบวนการทดสอบ จนในท่ีสุดก็ได้
ใบ certificate

ต่อจากนั้นเราได้เจอผู้ค้าส่งไม้โกงกางไปท่ีญี่ปุ่น 
เป็นไม้แบบไม้เผาตรง แต่เราทำาถ่านอัดแท่ง เราก็นำา
เสนอวา่เรามใีบ certificate ซึง่เป็นใบเบกิทางท่ีทำาใหง่้าย
ในการเจรจาขาย ขณะนีม้กีารวางแผนเพือ่จำาหนา่ยถ่าน
ไปยงัตรุกี สหรัฐอเมริกา นวิซแีลนด ์ไตห้วัน ซึง่หากมกีาร
ทำาสัญญาซื้อขาย เราต้องขยายขนาดการผลิตเพิ่มเติม  

ที่ผ่านมา เป็นการดำาเนินงานที่ไม่ได้มีการรวม
กลุ่มที่เป็นทางการ แต่เรามีกิจกรรมมากมาย ผลิตจน
สามารถมตีลาดรองรับ เราวางแผนท่ีจะจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มพลังงานบ้านเขาน้อย มีคณะ
กรรมการบริหาร มีวัตถุประสงค์ มีการเสียภาษีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตอนนีก็้เดนิงานดว้ยสถาบนัท่ีเดนิงานโดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนในการพัฒนา 

โรงเรียนของเรามีองค์ความรู้เคลื่อนไหวตลอด 
มีความรู้ที่สอนในเรื่องพลังงาน ในชุมชนก็เกิดการรวม
กลุ่ม โดยเรากำาลังจะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ในระยะเริ่มแรก ภายในกลุ่มของอาจารย์มีกันกี่คน
เมื่อเริ่มต้นกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร 8 คน 

เรามีกลุ่มย่อย คือสมาชิกที่ผลิตเตาก๊าซชีวมวล กลุ่มทำา

39 : 



vision

: 40

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เป็นมูลนิธิที่ดำาเนินงาน
พฒันาชุมชนทอ้งถิน่ในภาคเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำาร ิดำาเนนิการ
มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยองค์
ความรู้ 
 ปลายทางกิจกรรมเหล่านี้เพ่ือการพ่ึงพาตัวเองของผู้คนในชุมชน 
ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
 Horizon ได้รับเกียรติในการสนทนากับ ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.
เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิปิดทองหลังพระ หรือ ‘คุณหมอเกษม’
 คุณหมอเกษมบอกเราว่า หัวใจสำาคัญท่ีถูกละเลยในภาคเกษตรกรรมไทย 
ก็คือการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ นั่นหมาย
ถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรหรือชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น
 เมื่อพวกเขาเป็นอิสระแล้ว อนาคตของประเทศก็จะสดใสขึ้น ไม่
หม่นหมองเช่นวันนี้

[ t e x t ]    กองบรรณาธิการ
[ p h o t o ]     อนุช ยนตมุติ 

ปิดทองหลังพระในชุมชน
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จุดเริ่มต้นของ ‘ปิดทองหลังพระ’
โครงการ ‘ปิดทองหลังพระ’ เกิดจากการเห็นประโยชน์ในองค์ความรู้ตามแนว 

พระราชดำาริ พวกเราเรียกว่า ศาสตร์พระราชา เป็นองคค์วามรูท้ีพ่ระเจา้อยูห่วัทรงรวบรวมไว ้
ตลอด 60 ปี ท่านพัฒนาชนบทตั้งแต่ยอดเขาสู่ชายทะเล ในช่วงเริ่มแรกสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็เข้ามาร่วมทำางานกับเราด้วย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
พิเศษที่ประสานงานตามพระราชดำาริ กำากับโดยสำานักนายกรัฐมนตรี ผมพยายามทำาให้
ความหมายของเนือ้งานของศาสตรพ์ระราชามคีวามกระชบั จงึสรปุเปน็ความหมายไวเ้ปน็
ข้อๆ ได้ทั้งหมด 23 ข้อ ซึ่งในตอนหลัง ก.พ.ร. ได้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เพื่อแจกจ่าย 
ผมเชือ่วา่เปน็บทเรยีนทีท่รงสรปุไดจ้ากการทรงงาน ซึง่มคีณุคา่มาก โดยเฉพาะการทำางาน
พัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผมคิดว่าหลักทั้ง 23 ข้อนี้สำาคัญและเป็นประโยชน์ 

เรานำาเน้ือความรู้เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน เราไปทำาครั้งแรกที่จังหวัด
น่าน 2-3 อำาเภอด้วยกัน คนที่ทำางานในพื้นที่ต้องมีประสบการณ์การทำางานในพื้นที่ เรา
ได้ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการดอยตุง กระทั่ง
โครงการดอยตุงประสบความสำาเร็จ ท่านก็นำาประสบการณ์จากโครงการดอยตุงและ
ศาสตรพ์ระราชามาผสมผสานกนัในการทำางานพฒันาชนบทในโครงการปดิทองหลงัพระฯ
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ศาสตร์พระราชาคืออะไร
เพื่อให้เห็นภาพของศาสตร์พระราชา ผมจึง

จัดความรู้เป็น 6 หมวดหมู่ ซึ่งเกือบจะครอบคลุม
การพัฒนาชนบท ความรู้ข้อท่ี 1. การจัดการดิน 
ซึ่งท่านมีตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ 2. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำา 3. การเกษตรและ
แปรรูป 4. พลังงานทางเลือก ซ่ึงท่านสนพระทัย
มานานแล้ว ว่าเราจะใช้พลังงานฟอสซิลอย่างเดียว 
ไม่ได้ ท่านรับสั่งไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกระแสการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉะนั้นเราต้อง
พยายามวิจัยเพื่อหาพลังงานทางเลือก 5. ป่าไม้
พระองค์สนพระทัยเรื่องป่าไม้มาก เพราะป่าที่
พระองค์ทรงให้ทำาจะมีหลายลักษณะ ป่าธรรมชาติ 
ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน ในประเทศของเรามีคนไทย 
อยู่หลากหลายพื้นที่ทั้งใกล้และไกลป่า ฉะน้ัน
ต้องหาความเหมาะสม พระองค์พยายามหาสมดุล
ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ และ 6.สิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชน ศาสตร์ของพระราชาประกอบไปด้วยความรู้  
6 เรื่องด้วยกัน

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชาวบ้าน และศาสตร์สากล
เมื่อเรานำาศาสตร์พระราชาไปทำางานในชุมชน เราจะ

ไม่ปิดกั้นองค์ความรู้อ่ืนท่ีมีอยู่เดิมในชุมชน เราต้องเปิดใจ  
ในแตล่ะชมุชนจะมศีาสตรบ์รรพบรุษุ ซึง่เปน็ภมูปิญัญาชาวบา้น  
เขาพัฒนาองค์ความรู้มาเป็นร้อยๆ ปี เราจะปฏิเสธเขาไม่ได้  
เพราะมันเกิดลักษณะเฉพาะของภูมิสังคม อีกศาสตร์หน่ึง 
ที่สำาคัญและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ศาสตร์สากล หรือ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ฉะนั้นการนำาเอาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไป
ในชุมชน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ตั้งโจทย์ว่า แหล่งความรู้จะ
ตอ้งมาจากท้ัง 3 แหล่ง 1. ศาสตรพ์ระราชา 2. ศาสตรบ์รรพบรุุษ 
3. ศาสตร์สากล 

เป้าหมายของโครงการปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินตาม
แนวทางของสมเด็จย่าและพระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาชุมชนมี 
เปา้หมายอยูท่ีก่ารสรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็และพึง่พาตวัเองได ้นีค่อื 
ความยั่งยืน ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา ทำา
อย่างไรชุมชนจะเข้มแข็ง เราต้องนำาศาสตร์ในการจัดการเข้าไป 
ซึง่สำาคญัมาก ชาวนาเราทำานามาหลายรอ้ยป ีแตข่าดวทิยาการ
บรหิารจดัการ (management science) มแีตค่วามรู้ดัง้เดมิ แต่
เศรษฐกจิสมยัใหมเ่ราสูไ้มไ่ด ้ถา้เราเอา management science 
เข้าไปจึงจะสู้ได้

“ในแต่ละชุมชนจะมีศาสตร์
บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เขาพัฒนาองค์ความรู้ 
มาเป็นร้อยๆ ปี เราจะปฏิเสธ
เขาไม่ได้ เพราะมันเกิดลักษณะ
เฉพาะของภูมิสังคม อีก
ศาสตร์หนึ่งที่สำ คัญและมอง
ข้ามไม่ได้เลยก็คือ ศาสตร์
สากล หรือวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี”
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The Heart of Change
ผมมคีวามรูส้กึวา่นกัวชิาการของเราใจรา้ย เรามคีนทีจ่บ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มาตั้งมากมาย แต่พวกเขา
เข้าไปบริหารธุรกิจเอกชน ทำาไมไม่มีใครออกแบบศาสตร์เพื่อ
บริหารการเกษตร ผมว่าตรงน้ีแย่มากนะ รู้ไหมว่าอายุเฉลี่ย
ของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 58 ปี เพราะคนหนุ่มคนสาวหนีออก
จากภาคเกษตรหมด ภาคเกษตรเป็นภาคส่วนที่พึ่งตัวเองไม่ได้ 

2 ปทีีผ่่านมา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัไดล้งจากหอคอย
งาช้าง จัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อดึงลูกชาวนามาเรียน  
ช่ือหลักสูตรว่า ‘การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร’ 
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยตีอ้งลงไปจดัการองคค์วามรู้ใหช้มุชน โดย
ตั้งเป้าหมายว่าทำาอย่างไรชุมชนจึงจะเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้  
มีความยั่งยืน แต่สิ่งท่ีรัฐบาลรวมถึงข้าราชการทำาท้ังหมดมัน
เป็นทิศทางตรงข้าม

เราไปทำาที่จังหวัดน่านมา 3 ปีแล้ว เราไปบอกกับชุมชน
ว่า เราจะนำา 3 ศาสตร์นี้ผสมผสานกันเพื่อพัฒนาชุมชน เราจะ
มาช่วยกัน โดยเฉพาะโครงสร้างการทำามาหากินและโครงสร้าง
ทางสังคม

เราเริ่มที่โครงสร้างการทำามาหากินก่อน แต่ตกลงกัน 
ว่าคณุตอ้งทำาเองนะ ชาวบา้นตอ้งเปน็เจา้ของโปรเจค็ท ์ขาดเหลอื 
อะไรเราจะมาเสริมให้ แล้วอีกสัก 2-3 ปี ชาวบ้านจะต้องทำา

เองทั้งหมดเลย ฉะนั้นคุณต้องมีผู้นำา 3 
รุ่น คือรุ่นเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
รุ่นเยาวชนก็เพื่อรับลูกต่อไปในอนาคต ผู้
สูงอายุมีหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่เคยทำากันมา 
รุน่ผูใ้หญเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบโดยตรง เชือ่ไหม
ว่าเรามีวิทยากรที่เกิดจากคน 3 รุ่นเป็น
วิทยากรเดินสายไปยังจังหวัดต่างๆ

เมือ่เรว็ๆ นีม้หีนงัสอืชือ่ The Heart 
of Change เขาบอกว่าการให้ข้อมูลไม่ได้
ทำาให้คนเปลี่ยน การทำาให้เขาเกิดความ
รู้สึกต่างหากจะทำาให้เขาเปล่ียน เราไป
บอกข้าราชการว่าจังหวัดของคุณมีคนจน 
30-40 เปอร์เซ็นต์ จ้างให้เขาก็ไม่เปลี่ยน
วิธีบริหารจัดการ กระท่ังต้องลงไปเห็น
เขาตกทุกข์ได้ยากจึงจะเกิดความรู้สึกขึ้น
มา เกิดอุดมการณ์ขึ้นมา จึงลงมือทำางาน
เปลี่ยนแปลง 

แลว้การเปลีย่นแปลงน้ตีอ้งมขีอ้มลู
พื้นฐาน เพื่อว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วใน
ปีต่อไป เราจะได้ประเมินกลับมาว่า เรา

“ผมมีความรู้สึกว่านักวิชาการของเราใจร้าย เรามีคนที่จบปริญญาตรี 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก มาตั้งมากมาย แต่พวกเขาเข้าไป
บริหารธุรกิจเอกชน ทำ ไมไม่มีใครออกแบบศาสตร์เพื่อบริหาร

การเกษตร ผมว่าตรงนี้แย่มากนะ รู้ไหมว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทย 
อยู่ที่ 58 ปี เพราะคนหนุ่มคนสาวหนีออกจากภาคเกษตรหมด ภาค

เกษตรเป็นภาคส่วนที่พึ่งตัวเองไม่ได้”
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ทำาไดต้ามเปา้หมายหรอืไม ่ซึง่ชาวบา้นสามารถทำาได้
เอง สิ่งแรกที่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ทำาคือสำารวจ
เศรษฐานะของครัวเรือน สิ่งที่พบในหลายพื้นที่ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
แรกคือกลุ่มที่ต้องกู้กินกู้ใช้ เป็นหนี้บักโกรกเลย จะ
ลงทุนก็ต้องกู้ กลุ่มที่สอง พอกินพอใช้ กลุ่มที่สาม 
กินดีอยู่ดี

หลังจากที่ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการและ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตรวมถึงวิถีชีวิต เราเร่ิมจาก
การลดจำานวนของคนในกลุ่มแรกให้ไปอยู่กลุ่มที่

สอง เมื่อบ้านคุณต้องกู้กินกู้ใช้ เรามาทำาแผนลดหนี้
ภายใน 3 ปี ปรากฏว่าหนี้หมดเลย ซึ่งจะทำาได้คุณ
ตอ้งมเีครือ่งมอื นัน่คอืการทำาบญัชคีรวัเรอืน เรากเ็อา
วิทยากรไปสอนวิธีทำาบัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน
เป็นหลักสำาคัญในการบริหารครัวเรือนและชุมชน 
เพราะจากบัญชีครัวเรือนมันก็กลายเป็นบัญชีชุมชน 
เราสามารถรู้ได้ว่าชุมชนนี้สูบบุหรี่ไปเท่าไร กินเหล้า
ไปเท่าไร พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าถ้าจะให้ชาวบ้าน 
ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต้องให้เขาทำาบัญชี 
ครัวเรือน 

“ผมอยากให้ทุ่มทำ วิจัยและพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน เรา
มีความร่ำ รวยทางพืชพรรณเยอะมาก เพียงแต่เราต้อง

อาศัย R&D ให้สอดคล้องกับตลาด ผมคิดว่าต้อง
ทำ วิจัยและพัฒนาเรื่องผลไม้ให้มากเลย ถึงเวลาแล้ว

ที่ภาคเกษตรกรรมของไทยจะมีการทำ วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเป็นอนาคต เพราะมันหมายถึงความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้นของคน 40 เปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้”
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สร้างนวัตกรรมภาคเกษตรกรรม
เวลาเราพูดถึงนวัตกรรม เราพูดถึง Hard Science Innovation เพียงอย่างเดียว 

ทำาไมไม่นึกถึง Agriculture Innovation หรือ Social Innovation การมี BOI (สำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ดีมาก แต่มันต้องมี BOI ทางการเกษตรด้วย ไม่ใช่ 
มีแต่ในภาคอุตสาหกรรม แล้วเราก็ไปนำาเข้าเทคโนโลยีและเงินทุนจากต่างประเทศ ทำาให้
เกษตรกรรมหายไปเลย นโยบายสาธารณะที่ออกมาก็ยิ่งทำาให้ภาคเกษตรกรรมเสื่อม

เราจะปรับเปลี่ยนโดยเริ่มจากรากหญ้า ขั้นตอนที่ 1 หาผู้นำา ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูล
พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 สอนให้เขารู้การทำาบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำางาน
ของเขา ขัน้ตอนที ่4 สำารวจวา่โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตรในชมุชนขาดตรงไหน แลว้
มาช่วยกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินหรือน้ำา 

วธิคีดิของเราคอืชาวบา้นตอ้งเปน็เจา้ของโครงการ แลว้เขาตอ้งสำารวจพืน้ทีข่องเขา 
ว่าขาดอะไร แล้วเขาต้องเติม แล้วเราก็สอนเขาเร่ืองวิทยาการบริหารจัดการ ตอนนี้ 
เรากำาลังอบรมพวกนายอำาเภอ  ทำาอย่างไรให้นายอำาเภอยอมรับความเก่งของชาวบ้าน 
ให้ชาวบ้านได้แสดงออก 

จริงๆ ชาวบ้านไม่ได้โง่นะ แต่เขาไม่ได้แชร์ความรู้ แล้วเขายังไม่สามารถต่อเชื่อม
ความรู้ของเขาเข้ากับความรู้สากลได้ เขายังไม่สามารถเชื่อมความรู้ของเขาเข้ากับศาสตร์
ของพระราชา ตราบใดที่มีคนเชื่อมทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน จะเกิดความยั่งยืน
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เรื่องเล่าข้าวฟังเพลง
มีชายชราคนหนึ่งอายุ 70 ปี เขาได้รับรางวัล 

คนดขีองแผน่ดนิเมือ่ปทีีแ่ลว้ ในงานก็มงีานเลีย้ง แล้วเขา 
ก็ขึ้นไปพูดบนเวที ต่อไปนี้คือคำาพูดของเขา  

เขาบอกว่า ตลอดชีวิตของเขาลำาบากมาก เขา
เป็นชาวนา มลีกูมเีมยีเหมอืนคนอืน่ ด้วยความทีอ่ยาก
จะรวยเรว็ กไ็ปกูม้า สดุทา้ยกเ็ปน็หนี ้เขาคดิฆา่ตัวตาย 
บังเอิญวันที่ 4 ธันวาคมปีนั้น ทางจังหวัดคัดเลือก
ตัวแทนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่สวนจิตรดา เขาก็ยืน
อยู่ตรงกลุ่มคนที่มาด้วยกัน ในหลวงเสด็จมาประทับ
ยืน ทรงถามว่าทำาอะไร เขาได้โอกาสก็เล่าให้ท่านฟัง
ถึงเรื่องราวทั้งหมด

ในหลวงทรงรับสั่งแก่ชายชรา 2 ข้อ 1.ทำาอะไร
ให้ทำาจากเล็กไปใหญ่ 2.ทำาอะไรต้องรู้จริง เขากลับ
มาบอกลูกเมียว่าจะไม่ฆ่าตัวตาย ที่ดินท่ีเช่าคนอื่น
ทำานาก็คืนทั้งหมด แล้วประหยัดเพื่อใช้หนี้ ตั้งแต่นั้น
มา เขาบอกว่า ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม เขาจะวิจัยและ
ทดลองก่อน แล้วเขาก็ช้ีหน้าอาจารย์ที่นั่งในห้อง ผม
กล้าท้าเลยว่าอาจารย์ที่อยู่ในห้องทำาวิจัยน้อยกว่าผม

เขายกตัวอย่างว่า ลูกชายชอบเล่นดนตรีไทย 
ลูกชายก็มาขอพ่อว่า ตอนนี้พ่อมีเงินแล้ว พ่อสร้าง
อาคารเล็กๆ ให้เด็กมาเรียนดนตรีไทยได้ไหม เขาก็
ซื้อเครื่องดนตรีให้ลูกสอนดนตรีเด็ก วันหนึ่งเด็กมันก็
เล่นไพเราะขึ้น เมื่อเขาได้ยินก็ตั้งโจทย์วิจัย โจทย์มีอยู่
ว่าเขาอยากรู้ว่าข้าวฟังดนตรีแล้วจะเพราะไหม ดนตรี
มีผลต่อข้าวไหม แล้วเขาก็ลงมือทำาวิจัย เขาทำานา 3 
แปลง แปลงแรกติดอาคารดนตรี  แปลงที่ 2 เขาลาก
ดงึเชอืกไปจนไม่ไดย้นิดนตร ีแลว้กป็กัเขตไว ้แปลงที ่3 
นำาเชือกเส้นเดิมแต่หาร 2 แล้วปักตรงกลาง 

จากนั้นก็เฝ้ารอว่าข้าวออกรวงยังไง รวงหน่ึง
มีกี่เม็ด เขานับหมดเลยนะ แล้วพบชัดเจนเลยว่านา
แปลงที่ใกล้เสียงดนตรีจะออกรวงเยอะท่ีสุด จากนั้น
เขาก็ติดตั้งลำาโพงไปทั่วนาเลยเพื่อให้ข้าวทุกต้นได้ยิน
เสียงดนตรี
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแปลงนา
พระเจ้าอยู่หัวทรงพูดไว้ชัดเจน ว่าต้องทำาให้คนไทยหายจน แล้วเขาจะเป็นคนมีอิสระ 

เมื่อเขามีอิสระ ประเทศจะมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ผมคิดว่าท่านมองทะลุ ถ้าไม่สามารถ
ทำาให้คนไทยพึ่งตัวเองได้ ประเทศไทยไปไม่รอด 

จนีเพิง่ประกาศวา่อกี 10 ปจีะเปน็ครัวโลกจะเปน็เกษตรของโลก เขาเลน่อตุสาหกรรม
มา 30 ปีแล้ว  เก่งมาก เป็นเบอร์ 2 ของโลก แต่เขามองไปที่ความยั่งยืน พยายามจะลดช่อง
ว่างระหว่างคนรวยกับคนจน แล้วดึงเอาเกษตรกรจีนขึ้นมา ไม่อย่างนั้นเกิดจลาจล

หลังจากรัฐบาลจีนต้ังเป้าไว้อย่างนั้น เขาลงมาสนับสนุนเกษตรกรรมกันทุกภาคส่วน 
ผมทราบมาวา่มหาวทิยาลยัทีท่ำาเรือ่งเกษตรของจนีมหีลายร้อยแหง่ เขาลงไปหาชาวไรช่าวนา 
ตัง้แตก่ระบวนการปลกูยนักระบวนการเกบ็เกีย่วผลผลติ เขาวเิคราะหว์า่ตรงไหนทีน่กัวชิาการ
สามารถเขา้ไปแกป้ญัหาใหช้าวไรช่าวนาได ้บรษิทัทีท่ำาคอมพวิเตอร ์5 แหง่ซึง่เปน็รายใหญข่อง
จีน เข้ามาร่วมในเรื่องการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำาให้ผลผลิตของจีนดีขึ้น 

 ผมไปที่หูหนาน เขามีศูนย์วิจัยด้านไฮบริดเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว เขาตั้งไว้ 2 เฟส เฟสที่ 
1 การผสมพันธุ์ข้าวโดยไม่ใช้กระบวนการพันธุวิศวกรรม (non-genetic engineering) เฟส
ที่ 2 ใช้กระบวนการพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เฉพาะในเฟสที่ 1 เขาได้ข้าว  
2 ตันครึ่งต่อไร่ 

ผมกำาลังจะบอกว่า ปี 2011 จีนลงทุนด้านวิจัย 8 แสนล้านหยวน ประมาณ 4 ล้าน
ล้านบาท 76 เปอร์เซ็นต์คือจำานวนเอกชนที่ทำาการวิจัยและพัฒนา (R&D) ส่วนรัฐทำา 24 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อมองกลับมายังประเทศไทย สัดส่วนการทำาวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ
เอกชนคือ 70:30 ซึ่งมันสลับกัน

ผมไมอ่ยากใหม้องว่า วทน. สนบัสนนุไดแ้ตอ่ตุสาหกรรม แตก่ระนัน้กต็ามอตุสาหกรรม
ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของ ก็ยังลงทุนด้าน R&D ไม่มากพอ ภาคเอกชนควรจับมือสถาบัน 
การศึกษาร่วมกันตั้งโจทย์วิจัยที่มีแอพลิเคชั่นทันที 

สว่นเรือ่งนวตักรรมหรอืวทิยาศาสตร ์ผมอยากใหทุ้ม่ทำาวจิยัและพัฒนารว่มกบัชาวบ้าน 
เรามีความร่ำารวยทางพืชพรรณเยอะมาก เพียงแต่เราต้องอาศัย R&D ให้สอดคล้องกับตลาด 
ผมคิดว่าต้องทำาวิจัยและพัฒนาให้กับผลไม้อย่างมากเลย

ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนไต้หวัน เขาบอกว่ากล้วยหอมไทยกับกล้วยหอมไต้หวัน 
ถ้าสุกพอๆ กัน กล้วยหอมไต้หวันสู้ไทยไม่ได้ แต่รัฐบาลไต้หวันได้ออกค่าวิจัยทำา Logistic 
Research ผลที่ได้คือเมื่อชาวไร่กล้วยของไต้หวันตัดกล้วยจากสวนไปชายฝั่ง ขนลงเรือทะเล
ส่งไปประเทศญี่ปุ่น ส่งไปที่ตลาดโตเกียว แล้วกล้วยสุกพอดี 

ตัวอย่างเหล่านี้มาจากการทำาวิจัยและพัฒนา เราไม่เคยมีแบบนี้ แต่ตอนนี้เร่ิมมีแล้ว 
เช่น ส่งมะม่วงไปต่างประเทศ ทำาไมลำาไยต้องเอามากองตามถนน เงินทั้งนั้นนะ ทำาไมเราไม่
ทำาวิจัยและพัฒนา ผมอยากฝากผู้ผลิตหรือบริษัทที่ลงทุน R&D ซึ่งก็มีเยอะนะ ถ้าบริษัทไหน
ไม่ลงทุนควรลงทุน

ถึงเวลาแล้วท่ีภาคเกษตรกรรมของไทยจะมีการทำาวิจัยและพัฒนา การเกษตรเป็น
อนาคต เพราะมันหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคน 40 เปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้



statistic FEaturEs
บงกช สืบสัจจวัฒน์
กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

สำ รวจปัจจัยที่ 5 ของสังคมไทย

01 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้กลายเปน็ปจัจยัท่ีสำาคญัในชวีติของคนไทย 

สำานกังานสถิตแิห่งชาต ิ ไดจ้ดัใหมี้การสำารวจการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของครวัเรอืนอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เปน็ตน้มา เพือ่ใหท้ราบถงึ

จำานวนประชากรท่ีมีการใชง้านคอมพิวเตอร ์อินเทอรเ์นต็ และโทรศพัทม์อืถอื รวมถึง

พฤตกิรรมในการใชง้าน และจำานวนครวัเรอืนทีมี่อปุกรณท์างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร อาท ิโทรศพัทพ้ื์นฐาน เครือ่งโทรสาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์และการเชือ่มต่อ 

ระบบอินเทอร์เน็ต 

จำานวนผู้ใช้ในปี 2556

จำาแนกตามเขตในและนอกเทศบาล (ปี 2555) จำาแนกตามเขตในและนอกเทศบาล (ปี 2556)

*สำ�รวจจ�กประช�กรที่มีอ�ยุ 6 ปีขึ้นไป มีจำ�นวนประม�ณ 63.3 ล้�นคน

*แสดงร้อยละของประช�กรที่มีอ�ยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ จำ�แนกต�มเขตก�รปกครอง ระหว่�งปี 2555-2556

เมื่อจำาแนกตามเขตในและ
นอกเทศบาล จะพบว่าการ
ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของประชากรที่มีอายุตั้งแต ่
6 ปขีึน้ไป มแีนวโนม้เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต 

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ

22.2 ล้านคน

45.4 46.3

37.7

77.7 80.0

27.5 29.1

20.5 23.1

66.2 69.8

18.3 ล้านคน

46.4 ล้านคน

ในเทศบาล

นอกเทศบาล
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02 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

03 การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัยไหนใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทำาอะไร

คนภาคไหนใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือมากกว่ากัน 

*สำ�รวจจำ�นวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตปี 2556 แบ่งต�มภูมิภ�ค

*แสดงร้อยละของ
ประช�กรที่มีอ�ยุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
จำ�แนกต�มกลุ่ม
อ�ยุ ปี 2556         

*สำ�รวจประเภท
ของกิจกรรมที่ใช้
ผ่�นอินเทอร์เน็ต
ปี 2556

*ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
ปี 2556 จำ�นวนครัวเรือนที่สำ�รวจ 20,121.4 ครัวเรือน

กท
ม.

ภา
คก

ลา
ง

ภา
คใ

ต้

ภา
คเ

หน
ือ

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ

ียง
เห

นือ

53
.3

85
.0

36
.4

77
.4

34
.8

70
.5

32
.0

72
.5

23
.2

68
.6

โทรศัพท์มือถือ

คอมพิวเตอร์

วัย 15-24 ปี 

ดาวน์โหลดสื่อ
มัลติมีเดีย

วัย 6-14 ปี

การใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อเล่นเกม

วัย 25 – 34

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

การรับส่งอีเมล

58.4%

73.3%

54.1%

70.7%

33.5%

58.6%

6.6%

52.2%

อุปกรณ์ในครัวเรือน โทรศัพท์พื้นฐาน 14.0%

โทรสาร 1.7%

คอมพิวเตอร์ 28.7%

อินเทอร์เน็ต 23.5%

ในสว่นของการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ ครวัเรอืนจะมี
การเชือ่มตอ่แบบ Fixed Broadband มากทีส่ดุรอ้ยละ  
54.2 รองลงมาคือ ประเภทของ Narrowband ซึ่ง
เป็นแบบไร้สายเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ 2G, 
2.5G ร้อยละ 17.0 ขณะที่ Broadband แบบไร้สาย
เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ 3G (WCDMA, E-VDO) 
ร้อยละ 16.5 ทั้งนี้ การเชื่อมต่อแบบ Analogue 
modern, ISDN มีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
8.7 ตามลำาดับ
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global warming
รัชนี เอมะรุจิ
อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใครตา่งก็พูดถงึสภาวะโลกรอ้น และเรยีกรอ้งให้
ชุมชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ในการตั้งรับและปรับตัว 
เพื่อลดโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ร้อยละ 70 
ของก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการกักเก็บความร้อนไว้
ในชัน้บรรยากาศจนเกิดภาวะโลกรอ้นผดิธรรมชาตนิัน้ 
เกิดจากน้ำามือมนุษย์ 

ก๊าซที่เป็นปัญหามากที่สุดในปัจจุบัน คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณมากถึงร้อยละ 77 ของ
ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกท่ีต้องเฝ้าระวัง 7 
ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เพอร์ฟลู- 
ออโรคาร์บอน ซลัเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด ์และไนโตรเจน 
ไตรฟลูโอไรด์  

เป็นท่ีรับรู้กันว่า ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา 
อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 1 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เพียงแค่ 1 องศาเซลเซียส ก็ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศมากมาย ทั้งน้ำาท่วมรุนแรง แล้งจัด ฤดูร้อน
และฤดูหนาวต่างผิดเพี้ยน ระดับน้ำาทะเลสูงขึ้น ซึ่งเกิด
การกัดเซาะชายฝั่งลึกเข้ามาในแผ่นดิน สมุทรปราการ
ประสบภาวะน้ำาท่วมรุนแรงขึ้น 

นักวิทยาศาสตร์คิด ชุมชนทำ  รวมพลังต้านโลกร้อน

ผลการศึกษามากมายยืนยันว่า ภาวะโลกร้อน
ส่งผลกระทบถึงวงจรของห่วงโซ่อาหาร และการเกิด
โรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีรักษา 

ทกุเวททีัง้ระดบัโลกและระดบัทอ้งถิน่ตระหนกั
ดีว่าการพูดถึงปัญหาเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหา
ได ้จงึตอ้งลงมอืทำาโดยเรว็ทีส่ดุตามบทบาทภารกิจ ของ
แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลต้องมีนโยบายและ
ทิศทางที่ชัดเจนในการออกกฎหมายสนับสนุนส่งเสริม
การลดก๊าซเรือนกระจก ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้อง
เพิ่มการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและดูแล
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โรงเรียนต้องสอนเด็กให้เข้าใจ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชน

ชุมชนเป็นเป้าหมายสำาคัญที่นักวิทยาศาสตร์
เช่ือมั่นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนจะมีผลอย่างมาก
กับการแก้ไขปัญหา เพราะวิถีการดำารงชีวิตในชุมชน 
ไมว่่าจะเป็นชุมชนชนบท ชุมชนเมอืง หรอืชุมชนเมอืงกึง่
ชนบท ล้วนมีกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น หากสามารถปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมของชุมชนโดยรวมได ้ย่อมส่งผลโดยรวมของ
ประเทศได้แน่นอน 
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ที่ผ่านมา ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งรับและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดปญัหาจากสภาวะโลกรอ้น  
เช่น การจัดการขยะในบ้าน ในท่ีทำางาน ในโรงเรียน  
ในชุมชน ตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำาเกษตรแบบไม่เผา ใช้ระบบขนส่ง
มวลชนแทนพาหนะส่วนตัว เลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้
วกิฤตจิากปญัหาภาวะโลกรอ้นลดลงอยา่งชดัเจน ดงันัน้  
บทบาทของชุมชนจะเป็นตัวช่วยหนึ่งท่ีจะเพ่ิมความ
ตระหนักแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นได้ 

บทบาทชุมชน
• ชุมชนตอ้งเป็นแกนนำาในการเร่ิมตน้ การปรบัวธิคีดิ และวถิชีวีติประจำาวนั สูก่าร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของสังคม
• ชุมชนตอ้งพัฒนาการรวมกลุม่และสร้างชมุชนใหเ้ปน็สงัคมองคค์วามรู ้หาผูรู้ม้า

ช่วยเตมิเตม็ ประยกุตภ์มูปิญัญาปราชญช์าวบา้น และบรูณาการกบัวทิยาศาสตร์
สมัยใหม่

• อาสาเป็นผูช่้วยนกัวิทยาศาสตรใ์นการทดลอง สำารวจ และเกบ็ขอ้มลู เพือ่ตอ่ยอด 
องค์ความรู ้และสรา้งฐานขอ้มลูเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้คน้หานวตักรรมใหม ่เชน่ 
การช่วยสงัเกตและเก็บขอ้มลูของความถี ่หรือความแปรปรวนของภาวะน้ำาทว่ม
น้ำาแล้งในท้องถิ่น  สังเกตความเปล่ียนแปลงของวัฏจักรพันธุ์พืชและลักษณะ
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

• เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และความสำาเร็จของ
ชุมชนอื่น ที่ประสบความสำาเร็จ และนำามาประยุกติใช้  เช่น ภูมิปัญญาการปัก
ไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

• คนไทยทุกคนในชุมชนหากเริ่มต้นท่ีตัวเอง แล้วขยายสู่ครอบครัว ขยายต่อสู่
ชุมชน ในที่สุดประเทศไทยจะรับมือกับปัญหาสภาวะโลกร้อนได้แน่นอน
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